

THÔNG BÁO NỘI BỘ

Chịu trách nhiệm chỉ đạo và xuất bản

LÂM TẤN HÒA
UV BTVTU - TRƯỞNG BAN
TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY,
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Ban Biên tập

LÝ ROTH A
TÔ NÀI NÃO
NGUYỄN THỊ AN DAO

Sửa bản in

NGUYỄN THỊ AN DAO

Ảnh bìa

TRỌNG PHƯỚC

Trụ sở

247 Nguyễn Trung Trực,
thành phố Sóc Trăng
ĐT: 0299. 3620259

Email:

trungtambtgst@gmail.com

GPXB số: 01/GP-STTTT
do Sở TT - TT Sóc Trăng
cấp ngày 30-3-2020,
In xong và nộp lưu chiểu
tháng 01 - 2021

Xuân 2021 Tân Sửu

*Xây dựng Đảng

- Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam quang
vinh.

BBT 3

- Thơ: 91 năm có Đảng.

Trần Hữu Mai 7

- Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ
2020 - 2025 vào cuộc sống.

Lý Rotha 8

- Đổi mới nội dung, phương thức, nâng
cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa
bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trần Hoàng Phong 12

- Xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng
trong tình hình hiện nay.

Tô Nài Nảo 16

*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Bài học về tiết kiệm thời gian.

Hồng Vân 20

*Thông tin sinh hoạt chi bộ

Thông tin trong tỉnh

- Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Sóc
Trăng năm 2020

22

- Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây
dựng hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng
năm 2021.

27

- Một số thông tin nổi bật của tỉnh Sóc Trăng năm 2020	29
- Định hướng công tác tuyên truyền tháng 1 và 2 năm 2021	33
Thông tin trong nước	34
Hoạt động đối ngoại - Tình hình thế giới	41
Văn bản mới	52
*Thực tiễn - Kinh nghiệm	
- Vững tin bước vào năm mới.	
	<i>Tấn Phúc</i>
	54
- Hình thức tổ chức thao giảng kết hợp tọa đàm công tác giảng dạy lý luận chính trị: Một hoạt động đúng hướng, trọng tâm nâng cao chất lượng giảng dạy	
	<i>Nguyễn Xuân Định</i>
	56
- Phát huy vai trò của công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng.	
	<i>Thanh Hương</i>
	60
- Giải báo chí Búa liềm vàng: Một trong những kênh quan trọng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.	
	<i>K.H</i>
	63
- Thơ: Sóc Trăng chào năm mới.	
	<i>Nguyễn Văn Cảnh</i>
	65
- Nỗ lực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.	
	<i>An Dao</i>
	66
- Tấm gương “Thanh niên sống đẹp”.	
	<i>Thanh Hiền</i>
	70
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Xuyên chung sức xây dựng Nông thôn mới	
	<i>Lưu Hồng Tài</i>
	73
- Hướng thoát nghèo bền vững từ một mô hình hợp tác sản xuất.	
	<i>Quách Tấn Thuận</i>
	75
- Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021.	
	<i>Thiện Hải</i>
	77
- Những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.	
	<i>Sở Tư pháp</i>
	79

Kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(3-2-1930 - 3-2-2021)

TỰ HÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc.

***Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam**

Cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công mà nguyên nhân chủ yếu là do thiếu một đường lối chính trị đúng đắn, một chính đảng để dẫn dắt, soi đường.

Trong bối cảnh đó, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với lòng yêu nước, thương nòi cháy bỏng, đã bôn ba khắp thế giới để tìm ra con đường cứu nước, cứu dân và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin - con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người

khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Từ đây, Người đã chuẩn bị mọi mặt về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Việt Nam.

Từ ngày 6-1 đến 7-2-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã thống nhất thành lập Đảng và lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thảo luận và thông qua “Chánh cương vắn tắt của Đảng”, “Sách lược vắn tắt của Đảng”, “Chương trình tóm tắt”, “Điều lệ vắn tắt” và “Lời kêu gọi” do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo nhân dịp thành lập Đảng. Các văn kiện trên đã xác định nhiệm vụ cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, lập ra Chính phủ công nông binh, làm cho Việt Nam

hoàn toàn độc lập và nhân dân được sống tự do, hạnh phúc.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ra đời, đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam; đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt lịch sử quan trọng, đánh dấu một mốc son chói lọi của phong trào Cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: *"Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng"*.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong và là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công sáng lập, giáo dục và rèn luyện; thực hiện sứ mệnh giải phóng dân tộc, giải phóng

giai cấp, giải phóng con người.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

***Những mốc son chói lọi**

Mốc son thứ nhất: Đảng lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền với 3 cao trào cách mạng có ý nghĩa to lớn đưa đến thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945. Đó là, cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh đã làm rung chuyển chế độ thống trị của thực dân Pháp và tay sai; đồng thời, khẳng định đường lối cách mạng Việt Nam do Đảng đề ra là đúng đắn và để lại những bài học quý báu về xây dựng liên minh công - nông, về xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất, về phát động phong trào quần chúng đấu tranh giành và bảo vệ chính quyền. Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) được tiến hành bằng sức mạnh đoàn kết của quần chúng, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ... Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 - 1945) đã kết thúc thắng lợi bằng cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai

sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước dân chủ Nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo đầu tiên ở Đông Nam châu Á, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Mốc son thứ hai: Đảng lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945 - 1975).

Trong những năm 1945 - 1946, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân, bầu cử Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (6/1/1946); xây dựng và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên (9/11/1946); chăm lo xây dựng chế độ mới, đời sống mới của nhân dân, chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm; tổ chức kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ; kiên quyết trấn áp các thế lực phản cách mạng, bảo vệ chính quyền và thành quả Cách mạng tháng Tám. Tháng 12/1946, trước dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến, lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp giành thắng lợi mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954, buộc Chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Giơnevơ chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây dựng CNXH ở miền Bắc (1954 - 1975), nhiệm vụ của Đảng ta trong giai đoạn này hết sức nặng nề, đó là phải lãnh đạo cách

mạng Việt Nam tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược gồm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng XHCN ở miền Bắc. Tuy nhiên, bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và tinh thần đấu tranh anh dũng kiên cường, bất khuất của nhân dân ta, cùng với sự giúp đỡ to lớn của các nước XHCN và Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 21 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đây là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, là một sự kiện có tầm quốc tế và có tính thời đại sâu sắc.

Song song đó, Đảng lãnh đạo nhân dân miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế - xã hội, tiến hành cải tạo XHCN và quá độ lên CNXH. Sau 21 năm xây dựng CNXH, miền Bắc đã giành được những thành tựu quan trọng, hoàn thành vai trò hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam.

Mốc son thứ ba, tiến hành cách mạng XHCN trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1975 đến nay.

Từ năm 1975 - 1986: Sau chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn. Đảng đã lãnh đạo nhân dân vừa ra sức khôi phục kinh tế, vừa tiến hành hai cuộc chiến tranh chống xâm lược biên giới phía Tây Nam và phía Bắc, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; đồng thời tập trung lãnh đạo xây dựng cơ sở vật

chất của CNXH, từng bước hình thành cơ cấu kinh tế mới trong cả nước. Tuy nhiên, trước những thách thức của sự trì trệ, khủng hoảng kinh tế - xã hội trong những năm đầu của thời kỳ cả nước đi lên CNXH, Đảng ta đã tổng kết thực tiễn, tìm tòi, hoạch định đường lối đổi mới, ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 20/9/1979 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa IV) về *"Phương hướng nhiệm vụ phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương"*; Chỉ thị 100-CT/TW ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư về *"Cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp"*; Quyết định 25/QĐ-CP ngày 21/1/1981 của Chính phủ về đổi mới quản lý kinh tế quốc doanh; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa V (tháng 6/1985) thừa nhận sản xuất hàng hóa và những quy luật của sản xuất hàng hóa; Kết luận của Bộ Chính trị (tháng 8/1986) về Ba quan điểm kinh tế trong tình hình mới...

Từ năm 1986 đến nay: Trên cơ sở đánh giá tình hình đất nước và qua quá trình tìm tòi, khảo nghiệm, Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) đã đưa ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta. Đại hội VII của Đảng (tháng 6/1991) đã thông qua *"Chương trình xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH"*, xác định những quan điểm và phương hướng phát triển đất nước; khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Các nghị quyết của Đảng từ Đại hội VIII đến nay tiếp tục khẳng định sự kiên định,

kiên trì thực hiện đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Đảng Cộng sản Việt Nam từng bước hoàn thiện và cụ thể hóa toàn diện các định hướng đổi mới, phát triển, xác định rõ trọng tâm trong từng giai đoạn.

***Phát huy truyền thống vẻ vang**

Qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Văn hóa - xã hội có bước phát triển. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, Việt Nam đã có quan hệ với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dân chủ XHCN được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Xây dựng Nhà nước pháp quyền và xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang đạt được một số kết quả tích cực. Từ Đại hội lần thứ I (1935) Đảng ta có khoảng 500 đảng viên, đến Đại hội lần thứ XII (2016) Đảng ta có hơn 4,5 triệu đảng viên. Đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước. Nhiều đảng viên đã để lại nhiều tấm gương tốt thể hiện tinh thần tiên phong và tính

gương mẫu. Những thành tựu sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước đã tạo đà cho sự phát triển trong những năm tiếp theo; đồng thời cũng là minh chứng sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta.

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Như ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng. □

BBT



91 năm có Đảng

*Ngày xuân đẹp lắm trời Nam
91 năm có Đảng huy hoàng nước non
Sứ mệnh lịch sử mãi còn
Trung dân ái quốc sắc son giữ gìn
Đảng ta đầy chất nghĩa tình
Mong cho thế giới hòa bình muôn dân
Tiếng thơm vang khắp xa gần
Tấm lòng cách mạng ngàn ngàn tấm gương
Đảng người biểu tượng tình thương
Ngày đêm lo lắng thiên đường việc dân
Đảng viên vì nước xả thân
Vì dân vì Đảng sẵn sàng hy sinh
Đảng ta một Đảng văn minh
Dân tộc giai cấp nhân sinh rạng ngời
Có Đảng thắp sáng cuộc đời
Một Đảng cách mạng tuyệt vời thông minh
Đảng ta cống hiến hết mình
Dân giàu nước mạnh công bằng văn minh.*

TRẦN HỮU MAI

NHANH CHÓNG ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH SÓC TRĂNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀO CUỘC SỐNG

Ths LÝ ROTH A

Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của tỉnh Sóc Trăng đang khẩn trương bắt tay ngay vào việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết để cụ thể hóa thành chương trình hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

***Những kết quả quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV**

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tất cả các nội dung chương trình, kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp, khép lại chặng đường 5 năm phấn đấu với nhiều dấu ấn đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực, mở ra nhiều cơ

hội mới để Sóc Trăng tiếp tục bứt phá đi lên. Để đạt được kết quả đó là quá trình chuẩn bị nghiêm túc và đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân, các cấp, các ngành và các địa phương trong cả tỉnh; là kết quả làm việc khẩn trương với tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự Đại hội.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV chính

là sự nối tiếp từ thành công của đại hội đảng các cấp. Đặc biệt, với quyết tâm chính trị, đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở của tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành sớm 1 tháng so với kế hoạch của Trung ương đề ra. Ở mỗi cấp, sau khi đại hội hoàn thành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; đồng thời, chỉ đạo thực hiện khẩn trương công tác chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đạt kết quả, yêu cầu đề ra.

Các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã được chuẩn bị một cách rất công phu, bài bản, khoa học và chu đáo; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ và được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi

trong cán bộ, đảng viên, các đoàn thể, tại đại hội đảng các cấp và các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, giới trí thức, văn nghệ sĩ và Nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp; điểm nổi bật là các văn kiện đã bám sát các chủ trương, định hướng được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tình hình thực tiễn của tỉnh nhà; đánh giá đúng những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp sát hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn; chú trọng chọn khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo thế và lực để phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh



Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra

hướng đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Đặc biệt, công tác nhân sự Đại hội được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định và trước đó đã có một quá trình chuẩn bị nguồn rất kỹ lưỡng. Cán bộ trong nguồn quy hoạch cấp ủy được đào tạo, bồi dưỡng, bố trí vào những vị trí công tác phù hợp. Chính vì vậy, Đại hội đã lựa chọn, bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tín nhiệm rất cao gồm 51 đồng chí có đủ tiêu chuẩn theo quy định, có cơ cấu hợp lý, tiêu biểu cho ý chí, niềm tin, khát vọng và sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.

Có thể khẳng định, thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh là niềm phấn khởi và là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, tạo ra những bước tiến mới cho chặng đường sắp tới của Sóc Trăng.

***Nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống**

Từ những thành công của Đại hội, những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát hợp đã được đề ra để toàn

Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, để 23 chỉ tiêu; 6 nhiệm vụ, giải pháp; 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra trở thành hiện thực, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện chương trình làm việc toàn khóa; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của mình để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV vào cuộc sống.

Việc tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết cho cán bộ, đảng viên; đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân, có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần thiết thực đưa các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống. Từ yêu cầu đó, ngày 02/11/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 03-KH/TU về triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội và Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Căn cứ Kế hoạch của Tỉnh ủy, cấp ủy đảng,

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, tạo sự đồng tâm, nhất trí, tin tưởng, hình thành động lực mới và hành động cách mạng mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh.

Đặc biệt, cả hệ thống chính trị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội và Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đến cán bộ, đảng viên bằng các hình thức đa dạng, sinh động, như: thông qua các cuộc họp cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên; các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề của Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng; các bản tin, trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở; yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tích cực phổ biến Nghị quyết Đại hội và Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thông qua các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ, các hội thi, tọa đàm,...

Song song với công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội và Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần phải có quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; phải hành động quyết liệt, trách nhiệm, vừa xem trọng tính toàn diện nhưng cũng tập trung dồn sức cho những lĩnh vực then chốt, nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá. Trong triển khai thực hiện, chú trọng việc theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm thực hiện đi đến thành công, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Với các hình thức triển khai đa dạng, linh hoạt, phù hợp, việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội và Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV sẽ giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh sớm nắm bắt, tiếp cận được thông tin; từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống. □

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

TRẦN HOÀNG PHONG

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Sóc Trăng là tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số hơn 35% (dân tộc Khmer chiếm 30,71% dân số của tỉnh - là tỉnh có đông đồng bào Khmer nhất cả nước; dân tộc Hoa chiếm hơn 5,02% - là tỉnh xếp thứ 3 cả nước có đông đồng bào người Hoa, sau TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai), điểm xuất phát, trình độ dân trí và nhận thức xã hội của đa số đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, không đồng đều; điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng chung của khu vực và cả nước. Bên cạnh đó, sự bùng nổ thông tin từ mạng Internet, mạng xã hội hiện nay, trong đó có cả những thông tin xuyên tạc, vu khống mà những phần tử xấu đã lợi dụng tuyên truyền, kích động, lôi kéo, phá hoại sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, vì thế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, nhằm thể hiện đúng vai trò cung cấp, định hướng thông tin, góp phần nâng cao nhận thức, củng

cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Sóc Trăng trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tại địa phương.

***Tinh hình mới, yêu cầu mới**

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: *Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó là tuyên truyền thất bại. Muốn thành công phải biết cách tuyên truyền; phải biết cách nói. Nói thì phải đơn giản, rõ ràng, thiết thực. Phải có đầu, có đuôi, sao cho ai cũng hiểu được, nhớ được. Chớ dùng những danh từ lạ, ít người hiểu. Chớ nói ra ngoài đề, chớ lấp đi lấp lại. Chớ nói qua một tiếng đồng hồ, vì nói dài thì người ta chán tai. Không thích nghe nữa. Phải có lễ độ.* Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vì thế, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn xác định: công tác tuyên truyền là mũi nhọn xung kích, là vũ khí sắc bén trong việc cung cấp và định hướng thông tin trước những diễn biến

phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và quốc tế; hướng đến tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, tạo đà cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Hiện nay, toàn tỉnh có 5 báo cáo viên Trung ương công tác tại tỉnh, 48 báo cáo viên cấp tỉnh, 283 báo cáo viên cấp huyện và tương đương; 3.447 tuyên truyền viên cấp cơ sở (riêng Đoàn thanh niên, với phương châm “mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên”, nên có trên 52.000 đoàn viên là tuyên truyền viên). Lực lượng làm công tác tuyên truyền của tỉnh thường xuyên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nhìn chung, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh Sóc Trăng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; nhiệt tình, tâm huyết với công việc, có ý thức tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã trở thành lực lượng chủ lực trong công tác tuyên truyền miệng của toàn Đảng bộ và ngày càng có những đóng góp tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng trước các luận điểm sai trái và âm mưu “*diễn biến hòa bình*” của các thế lực thù địch. Tính chung từ đầu năm đến nay, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã tổ chức được 3.440 cuộc tuyên truyền miệng với 245.231 lượt đảng viên và quần chúng dự nghe (do thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, nên số lượng các buổi tuyên truyền miệng

năm 2020 giảm 25% cuộc so với năm 2019). Trong đó, hơn 700 cuộc tuyên truyền là được thực hiện ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Nội dung các buổi tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số hướng đến thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng kết cấu hạ tầng; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục, tuyên truyền pháp luật; tình hình Biển Đông; công tác cải cách thủ tục hành chính; gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình hay,... Đặc biệt, là đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung, dịch Covid-19 nói riêng cho người dân,... Từ kết quả đó, đã tạo nên sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, so với yêu cầu thực tiễn của tình hình mới, công tác tuyên truyền ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vẫn còn những hạn chế và khó khăn nhất định, đó là: Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa được đào tạo cơ bản, thiếu kỹ năng, chưa thật sự “nhanh, nhạy, sắc bén”. Trình độ, năng lực cán bộ cơ sở còn nhiều hạn chế, am hiểu chưa sâu về truyền thống văn hóa, phong tục tập quán và tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số. Một số cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở chưa quan tâm đến công tác tranh thủ, phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, nên

việc tuyên truyền hiệu quả chưa cao. Mặt khác, do điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiềm ẩn những vấn đề phức tạp; nhận thức pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật, hiểu biết về các quan điểm, đường lối của Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước ở một bộ phận người dân tộc thiểu số còn hạn chế, đặc biệt trình độ dân trí của bà con các dân tộc thiểu số còn thấp là một trở ngại lớn trong công tác tuyên truyền.

***Cách làm mới và kết quả đạt được**

Trước xu thế bùng nổ thông tin thông qua mạng Internet, mạng xã hội, thì yêu cầu đặt ra cần phải cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch, đảm bảo tính định hướng, tính giáo dục chính trị - tư tưởng vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng. Từ thực tiễn đặt ra yêu cầu phải đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Theo đó, ngành Tuyên giáo đã chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan thực hiện những cách làm mới và đạt được các kết quả như sau:

Thứ nhất, ban tuyên giáo các cấp phân nhóm đối tượng người nghe, phân nhóm đối tượng để có nội dung, hình thức, kênh tuyên truyền phù hợp với yêu cầu và điều kiện của nhóm. Cụ thể, căn cứ vào các tiêu chí: lợi ích (được hưởng lợi, không được hưởng lợi và bị thiệt thòi); theo vị thế xã hội (nhóm cán bộ, học sinh, sinh viên và người dân); theo địa lý (nhóm nông thôn và thành thị),... để từ đó chọn nội dung, hình thức cung cấp thông tin hợp lý. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền

gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương. Nhờ đó đã cổ vũ phong trào thi đua học tập, lao động, sáng tạo trong công tác và trong sản xuất.

Thứ hai, khai thác, sử dụng mạng Internet, mạng xã hội thành một kênh tuyên truyền hiệu quả. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo ngành Tuyên giáo và các đơn vị trong Khối Khoa giáo, Văn hóa Tư tưởng xây dựng những kênh thông tin trên môi trường mạng. Hiện nay, toàn ngành quản lý khoảng 160 tài khoản mạng xã hội, trung bình mỗi ngày đăng tải khoảng 1.500 tin bài, hình ảnh, video clip phục vụ công tác tuyên truyền. Các tài khoản mạng xã hội đảm bảo vừa tin cậy, vừa thân thiện, cung cấp thông tin chính thống, chính xác và kịp thời để cán bộ, đảng viên và người dân khai thác thông tin một cách nhanh nhạy, hiệu quả. Trong đó, nội dung tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ vận dụng, phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương của tỉnh. Nhờ kết hợp đa dạng, nhiều hình thức, nhiều kỹ năng và áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại đã nâng cao rõ rệt hiệu quả công tác tuyên truyền tại vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Sóc Trăng phát huy hiệu quả tuyên truyền của các thiết kế đồ họa, với nội dung ngắn gọn, sinh động, đã tạo sức lan tỏa rất tích cực trong thời gian qua.

Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số. Hiện nay Báo Sóc Trăng đã có ấn phẩm Báo

Khmer. Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng đã xây dựng được các chương trình bằng tiếng Khmer, tiếng Hoa để tuyên truyền cho đồng bào người Khmer, người Hoa dễ tiếp cận với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi, chăm lo cho người dân.

Thứ tư, phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền. Hiện nay, tỉnh Sóc Trăng có 612 người có uy tín, trong đó cấp tỉnh quản lý 52 người, cấp huyện quản lý 560 người. Tại Sóc Trăng, người có uy tín luôn đi đầu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống như các lễ hội, Tết cổ truyền, các phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, tổ chức sưu tầm và giữ gìn các sản phẩm văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc; tổ chức dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer, dân tộc Hoa. Người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo đang trở thành “cánh tay” nối dài của Đảng trong công tác vận động quần chúng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số và giúp đồng bào ổn định đời sống, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giáo dục gia đình, người thân, cộng đồng nơi cư trú không vi phạm pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, cảnh giác với mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc gây chia rẽ mất đoàn kết. Trong thời điểm diễn ra dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo đã phối hợp với các đơn vị thiết kế 6 đồ họa bằng tiếng Khmer và in thành tờ bướm

để gửi cho trụ trì các chùa Khmer. Sự trụ trì các chùa đã phát và tuyên truyền cho đồng bào dân tộc Khmer thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ năm, đa dạng các hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các hội thi. Ngành Tuyên giáo đã và đang phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền, thông qua các hội nghị, tọa đàm, báo cáo thời sự, nói chuyện chuyên đề, trên hệ thống truyền thanh cơ sở, xe thông tin lưu động, tờ rơi, tờ gấp, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nghị quyết, hỏi đáp nghị quyết,...

Thứ sáu, tăng cường đối thoại, lắng nghe thông tin thực tiễn từ cơ sở. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội để có những giải pháp phát huy mặt tích cực; kịp thời chấn chỉnh và uốn nắn những biểu hiện tiêu cực...

Tin chắc rằng, với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác đối mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tiếp tục được củng cố và phát huy. Từ đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ngày càng đáp ứng tốt nhiệm vụ nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận xã hội. Đồng thời, góp phần đấu tranh chống lại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; nắm bắt kịp thời tư tưởng, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của người dân; đưa thông tin định hướng của Đảng đến với người dân và giữ vững niềm tin của người dân với Đảng. □

XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN VÀ BẢO VỆ ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

TÔ NÀI NẢO

Khi chuẩn bị thành lập Đảng, trong tác phẩm Đường Kách mệnh (1927), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”[1]. Thực tiễn hơn 90 năm đất nước có Đảng đã chứng minh quan điểm đó là một chân lý sáng ngời và còn nguyên giá trị. Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy: dù ở thời điểm nào, sự lãnh đạo của Đảng luôn luôn là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Và để Đảng làm tròn được sứ mệnh lãnh đạo cách mạng thì Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh. Muốn vậy, Đảng phải thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ mình trước những khó khăn, thử thách do tình hình mới đặt ra.

***Xây dựng và chỉnh đốn Đảng**

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tốt vai trò là Đảng lãnh đạo và Đảng cầm quyền, giữ trọn niềm tin yêu của Nhân dân. Theo đó, xây dựng và chỉnh đốn Đảng là hai mặt của một quá trình thống nhất biện chứng, có mối quan hệ chặt chẽ, không tách rời nhau. Đó là một thể thống nhất trong quá trình vận động và phát triển của Đảng. Thực chất của quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quá trình không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; nhằm làm cho Đảng

luôn trong sạch, vững mạnh, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng. Đặc biệt, chỉnh đốn Đảng là để cán bộ, đảng viên khi gặp khó khăn thì củng cố quan điểm, lập trường, tư tưởng, bình tĩnh sáng suốt, không bi quan, không chủ quan, tự mãn. Chỉnh đốn Đảng là để khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, làm cho Đảng mạnh lên, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam.

Đánh giá những thành tựu quan trọng, toàn diện mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu,

đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Chưa bao giờ thế và lực của cách mạng Việt Nam lại lớn mạnh như ngày nay. Chưa bao giờ đại đa số Nhân dân Việt Nam lại có được cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc như ngày nay. Nhưng, bên cạnh những thành tựu quan trọng đó, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng: chưa bao giờ mà niềm tin của Nhân dân Việt Nam đối với Đảng lại bị tổn thương và có dấu hiệu giảm sút như hiện nay.

Thực tế cho thấy, “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh

đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc,[2]... đã và đang tồn tại trong Đảng. Chính “một bộ phận không nhỏ” này đã và đang làm suy yếu Đảng, đe dọa sự tồn vong của Đảng, làm lung lay vai trò lãnh đạo của Đảng, vô hình chung trở thành những kẻ tiếp tay đắc lực nhất cho các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng qua chiến lược “diễn biến hòa bình” và ra sức thúc đẩy “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Trong đó, các vụ



việc của những cán bộ, nguyên cán bộ của Đảng, đặc biệt là những cán bộ diện Trung ương quản lý đã được xét xử, đưa ra ánh sáng gần đây, đã làm cho Nhân dân hết sức bức xúc và lo lắng cho vận mệnh của Đảng, của đất nước, nếu như Đảng không nhanh chóng “chỉnh đốn” để ngăn chặn được tình trạng này.

***Bảo vệ Đảng trong tình hình mới**

Nếu xây dựng và chỉnh đốn Đảng có mối quan hệ chặt chẽ, không tách rời thì, xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng cũng là hai mặt có mối quan hệ biện chứng với nhau. Nếu xây dựng, chỉnh đốn là tiền đề, thì bảo vệ Đảng là điều kiện để xây dựng, chỉnh đốn Đảng thành công. Trong đó, xây dựng, chỉnh đốn là cái gốc, là mặt cơ bản nhất. Bởi vì, nếu Đảng không được xây dựng, chỉnh đốn vững mạnh thì dù có những chủ trương, giải pháp bảo vệ tốt nhất cũng vẫn không làm cho Đảng hoàn thành được vai trò người lãnh đạo, thậm chí là tan vỡ từ bên trong. Song song đó, khi xác định mặt xây dựng, chỉnh đốn Đảng là cơ bản, nền tảng, thì càng không được xem nhẹ công tác bảo vệ Đảng. Vì, bảo vệ Đảng là nhằm hướng đến mục tiêu đem lại cho Đảng một chất lượng mới, một tầm cao mới, để Đảng luôn tồn tại với tư cách người lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam.

Hiện nay, trong xu thế của sự phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đang ráo riết thúc đẩy những đòn tấn công thâm hiểm, nhằm thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng. Do đó,

xây dựng, chỉnh đốn là để trong sạch Đảng và bảo vệ để Đảng luôn vững mạnh là một nhiệm vụ rất quan trọng hiện nay.

*** Tình hình mới**

Có thể thấy rõ, gần đây, kẻ thù của chúng ta thường xuyên sử dụng các trang mạng xã hội và một số báo, đài để tuyên truyền chống phá chế độ, bôi nhọ sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xuyên tạc, chống phá công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Chúng tập trung tung tin nhân sự Đại hội XIII “đã được sắp xếp xong, bầu bán chỉ là hình thức”. Chúng so sánh hình thức bầu cử tại Mỹ và Việt Nam để chỉ trích bầu cử ở Việt Nam không dân chủ, minh bạch. Chúng bóp méo, xuyên tạc việc xử lý cán bộ lãnh đạo cấp cao, các vụ án tham nhũng, tiêu cực, đối tượng chống đối chính trị là vấn đề phe phái, tranh giành ghế tại Đại hội XIII. Chúng chỉ trích lãnh đạo Đảng và Nhà nước không quan tâm đến tính mạng, đời sống của người dân, trong khi miễn Trung đang bão lũ vẫn tổ chức Đại hội Đảng ở các tỉnh cùng nhiều lễ kỷ niệm gây tốn kém, thiệt hại cho người dân. Chúng tô đậm những hạn chế trong việc thực hiện cải cách giáo dục (nhất là Chương trình cải cách sách giáo khoa lớp 1 mới), từ đó chúng chỉ trích sự cải cách sách giáo khoa là âm mưu huy diệt văn hóa, quy chụp cho rằng giáo dục càng thay đổi thì càng nát,...

***Những việc cần làm ngay**

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm

nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”[3]. Thực tế cho thấy cách mạng Việt Nam đang có những thời cơ mới, vận hội mới, nhưng khó khăn, thách thức mới đặt ra cũng vô cùng lớn. Do đó, để Đảng mãi giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo cách mạng thì công tác xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng phải thực sự đặt đúng vị trí trọng tâm, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sự trong sáng, lành mạnh của Đảng trong tình hình mới. Muốn như vậy, chúng ta cần phải quan tâm những vấn đề sau:

Thứ nhất, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ hai, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, đảm bảo “nói đi đôi với làm”.

Thứ ba, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tính thực chất của công tác xây dựng Đảng mà trọng tâm là công tác tổ chức cán bộ. Các cấp ủy đảng phải chọn đúng người, bố trí đúng việc, đánh giá đúng thực chất và có chế độ đãi ngộ hợp lý.

Thứ tư, tăng cường đẩy mạnh sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành trong nhận diện,

đấu tranh, phản bác trước các quan điểm sai trái, lệch lạc, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng và chống kẻ thù từ bên ngoài chui vào nội bộ Đảng cũng như ngăn ngừa sự thoái hóa, biến chất, “phai màu”, “đổi màu” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí, mạng xã hội, nhằm tạo ra môi trường thông tin trong sạch, lành mạnh; để cán bộ, đảng viên và người dân được thụ hưởng những giá trị tinh thần, tri thức từ môi trường truyền thông, báo chí, mạng xã hội tích cực.

Thứ sáu, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Nhằm đảm bảo tính nghiêm minh, răn đe và giáo dục cán bộ, đảng viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những cám dỗ, khó khăn và thử thách.

Với truyền thống vẻ vang và quyết tâm của Đảng, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách lãnh đạo đất nước. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội. □

[1] Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 2 (1995), Nxb CTQG, HN, tr. 267.

[2] Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-1-2012, của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

[3] Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 15 (2011), Nxb CTQG, HN, tr. 672.

BÀI HỌC VỀ TIẾT KIỆM THỜI GIAN



Thực hành tiết kiệm là một trong những nội dung mà Bác Hồ vẫn luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thực hiện mọi lúc mọi nơi. Sinh thời, Bác luôn là tấm gương mẫu mực về thực hành tiết kiệm: tiết kiệm tiền của, thời gian, công sức, nhân lực và vật lực một cách đúng nghĩa. Bởi với Bác mỗi sự lãng phí đều là có lỗi với Nhân dân, có lỗi với đồng bào. Bác luôn nhắc nhở, răn dạy cán bộ, đảng viên về ý thức tiết kiệm và thực hành tiết kiệm trong thực tiễn cuộc sống từ lao động sản xuất đến giành giật từng phút để cuộc kháng chiến của dân tộc tiến nhanh đến thắng lợi. Bài viết “Một phút đồng hồ” của Bác đăng trên Báo Nhân dân số 153 (từ ngày 11 đến ngày 15/12/1953, với bút danh là C.B) là một trong những lời răn dạy của Bác về tiết kiệm thời gian. Thông báo nội bộ xin trích đăng.

Nội dung bài viết

Người xưa có câu: “Một phút đồng hồ, một nén vàng”.

Nghĩa là một phút đồng hồ rất quý báu. Thật vậy, một phút của hàng triệu người cộng lại thành rất nhiều ngày giờ và làm được rất nhiều công việc. Thí dụ một phút ở Liên Xô, công nhân có thể: đào 1.426 tấn than đá, hoặc đúc 111 tấn sắt, hoặc may

2.200 đôi giày, hoặc dệt 3.200 thước vải, v.v...

Chúng ta thường than phiền không đủ thời giờ để làm việc và học tập. Đó là vì chưa biết quý trọng thời giờ, sắp đặt thời giờ cho hợp lý, còn lãng phí nhiều thời giờ. “Nạn 5 nhiều” cũng do đó mà sinh ra.

Muốn tiết kiệm thời giờ, thì mọi việc (học tập, công tác, khai hội, v.v..) đều phải chuẩn bị sẵn sàng

đầy đủ. Khi làm việc, khi học tập, khi bàn bạc, phải có tinh thần phụ trách, phải giữ vững thời giờ đã định. Làm được như vậy, thì khỏi hấp tấp vội vã, mà tinh thần khoan khoái, tiết kiệm được thời giờ, công việc sẽ rất trôi chảy. Và quyết tâm làm, thì nhất định làm được.

(Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, HN, Nxb CTQG, 2011, tr.364)

Học và làm theo Bác

Bài viết của Bác một lần nữa nhắc nhở chúng ta phải có cái nhìn đúng đắn hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn và vận dụng cho được bài học về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm. Phải làm cho tiết kiệm đi vào nếp nghĩ, thói quen, phong cách, lối sống, trong lao động sản xuất và chính trong công việc hàng ngày của mỗi chúng ta. Bài viết tuy ngắn nhưng để lại cho chúng ta những bài học sâu sắc:

Một là, mỗi người chúng ta phải luôn gương mẫu, nhắc nhở bản thân ra sức phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, phải thực hiện cho được “nói đi đôi với làm”. Trong thực hiện nhiệm vụ phải có kế hoạch cụ thể, sắp xếp, bố trí công việc hợp lý, việc làm trước, việc làm sau, sử dụng thời gian phải khoa học, hiệu quả. Tiết kiệm chính là không lãng phí thời gian, tiền của, sức lực, nguồn nhân lực giúp chúng ta hoàn thành tốt công việc một cách hiệu quả nhất. Điều này rất có ý nghĩa khi chúng ta đang thực hiện cải cách hành chính hướng đến nền hành chính vì Nhân dân phục vụ với đội ngũ cán bộ, công chức tận tâm, tận lực, không những

nhiều, gây phiền hà cho Nhân dân đến liên hệ công tác.

Hai là, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức biết quý trọng thời gian, tận dụng hiệu quả các nguồn lực của đơn vị. Trong đó, xây dựng môi trường làm việc ngăn nắp, trật tự là rất quan trọng để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc. Tích cực đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, tích cực thi đua lao động, sản xuất, học tập; tranh thủ và tận dụng tốt thời cơ thuận lợi để xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Ba là, các cấp ủy cần có kế hoạch phát động mô hình thực hành tiết kiệm, không chỉ là tiết kiệm thời gian mà còn thực hành tiết kiệm ở những lĩnh vực khác gắn với điều kiện cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Thông qua các mô hình đó, chi ủy tổ chức học tập, quán triệt và nhân rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên cùng thực hiện. Thực hiện các mô hình là cốt làm sao để cho mọi người tự giác, tự nguyện thực hành tiết kiệm như Bác đã răn dạy.

Năm 2021 là năm khởi động cho nhiệm kỳ mới với những mục tiêu mới đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định và đề ra giải pháp cụ thể cho từng cấp, từng ngành. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải quyết tâm cùng với tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đề ra. Có như vậy, chúng ta mới sớm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. □

HỒNG VÂN

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp; thiên tai, bão lũ, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của người dân. Tuy nhiên, trước các giải pháp chủ động, quyết liệt của Trung ương, Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và ổn định.

Kết thúc năm 2020, có 19/24 chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy được thực hiện đạt và vượt, 1 chỉ tiêu cơ bản đạt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,75% (Nghị quyết đề ra là từ 7,5% trở lên); trong đó khu vực I tăng 4,03% (cùng kỳ tăng 4,8%), khu vực II tăng 16,34% (cùng kỳ tăng 10,82%), khu vực III tăng 5,04% (cùng kỳ tăng 8,14%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,1 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế khu vực I - II - III tương ứng là 37,32% - 19,59% - 43,09%. Kết quả một số ngành, lĩnh vực chủ yếu như sau:

***Nông nghiệp, nông thôn**

Toàn tỉnh xuống giống được 349.128 ha lúa (giảm 2% so cùng kỳ); tổng sản lượng 2,09 triệu tấn, vượt 4,5% chỉ tiêu Nghị quyết (giảm 2,7%), nguyên nhân giảm chủ yếu do thiệt hại vì ảnh hưởng của khô hạn, xâm nhập mặn và khuyến cáo người dân không xuống giống vụ 3. Tình hình tiêu thụ lúa khá tốt, có 59 công ty, doanh nghiệp và thương lái tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm từ đầu vụ, với tổng diện tích bao tiêu 36.747 ha

(tăng 19.388 ha so cùng kỳ); giá lúa bình quân tăng từ 200 - 1.000 đồng/kg so cùng kỳ.

Diện tích gieo trồng màu và cây công nghiệp ngắn ngày 60.000 ha, tương đương cùng kỳ. Trong đó, hành tím gieo trồng 6.000 ha, sản lượng 96.000 tấn (đạt 100% kế hoạch, tăng 4,4%), tình hình tiêu thụ hành tím khá tốt, giá bán dao động trong năm từ 15.000 - 54.000 đồng/kg; trồng mía 5.683 ha, giảm 29,24%, giá mía dao động từ 400-750 đồng/kg, tuy có tăng khoảng 50-150 đồng/kg

kg nhưng thu nhập người trồng mía vẫn còn khó khăn; tổng diện tích cây ăn trái 28.500 ha, tăng 1,2%, một số cây trồng chính như nhãn, cam, bưởi, xoài, vú sữa, chanh.

Tổng đàn gia súc khoảng 240.640 con, tăng 40,3% so cùng kỳ, trong đó đàn heo tăng 72,3%, đàn bò tăng 1,8%, đàn trâu giảm 1,8%. Tổng đàn gia cầm 8 triệu con, tăng 4,1%. Tình hình chăn nuôi tương đối ổn định, giá cả sản phẩm chăn nuôi nhìn chung tăng so cùng kỳ.

Trong năm, toàn tỉnh thả nuôi 77.000 ha thủy sản, giảm 2,5% so cùng kỳ; trong đó, tôm nước lợ 52.500 ha, giảm 8,7%. Tổng sản lượng thủy sản 317.000 tấn, đạt chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 1,05%; trong đó, sản lượng tôm nước lợ 167.000 tấn, tăng 2,05%; khai thác biển 64.000 tấn, tăng 6,64%. Diện tích nuôi tôm giảm so cùng kỳ 2019, do đầu vụ nuôi bị ảnh hưởng của nắng nóng và xâm nhập mặn; tuy nhiên tỷ lệ diện tích thiệt hại trên tôm giảm. Giá tôm nguyên liệu giảm do thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giá thu mua trung bình là 106.000 đồng/kg loại thẻ loại 60 con/kg, 84.000 đồng/kg loại 100 con/kg.

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện tốt. Trong năm, có thêm 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đến cuối năm có 50/80 xã được công nhận, chiếm tỷ lệ 62,5%, vượt 2% chỉ tiêu Nghị quyết; các xã còn lại đạt 15 tiêu chí trở lên, trong đó có 01 xã đạt 17 tiêu chí, 05

xã đạt 16 tiêu chí và 24 xã đạt 15 tiêu chí trở lên. Đặc biệt, thị xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), trong năm, tỉnh tổ chức 3 đợt đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh cho 60 sản phẩm. Theo đó, có 24 sản phẩm được chứng nhận 4 sao, 75 sản phẩm 3 sao; có 8 sản phẩm OCOP cấp tỉnh được đánh giá thăng hạng để hoàn chỉnh hồ sơ gửi Trung ương đánh giá xếp hạng cấp quốc gia.

***Công nghiệp**

Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16% so với năm 2019. Giá trị sản xuất công nghiệp là 40.000 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 19,4%, chủ yếu là công nghiệp chế biến thực phẩm tăng 18%.

Trong năm, tỉnh tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch, đầu tư phát triển các khu - cụm công nghiệp để đáp ứng yêu cầu mặt bằng cho sản xuất. Đến nay, Khu công nghiệp An Nghiệp đã lấp đầy 98,5% diện tích; Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương và Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định thành lập Khu công nghiệp Trần Đề; chỉ đạo chủ động chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục triển khai Khu công nghiệp sông Hậu. Toàn tỉnh hiện đã thành lập 9 cụm công nghiệp và đã lập thủ tục đề nghị Bộ Công thương bổ sung 4 cụm công nghiệp.

***Thương mại, dịch vụ**

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội khoảng 87.000 tỷ đồng, đạt 97% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 6,5% so cùng kỳ.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa là 950 triệu USD, vượt 5,6% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 9,75% so cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu tôm đông 675 triệu USD (tăng 10%), xuất khẩu gạo 140 triệu USD (tăng 59%). Tổng giá trị nhập khẩu là 140 triệu USD, đạt 93,3% kế hoạch, tăng 30,3%.

Tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện các hoạt động thuộc Đề án Phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020; tiến hành xây dựng Đề án Phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035; đồng thời, tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá phát triển du lịch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh là 974.000 lượt, đạt 40% kế hoạch năm, giảm gần 60% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 424,12 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ.

***Đầu tư - Doanh nghiệp**

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả; tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Trong năm, tỉnh đã tiếp và làm

việc với 99 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu, đăng ký thực hiện các dự án đầu tư (giảm 71 lượt so năm 2019). Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, song tình hình đăng ký đầu tư của tỉnh vẫn khá khả quan. Trong năm, có 28 dự án được cấp đăng ký đầu tư (tăng gần 22% so cùng kỳ) với tổng vốn khoảng 25.000 tỷ đồng (tăng 2,4 lần); có 7 dự án được khởi công mới, gồm 5 dự án điện gió, 1 dự án du lịch và 1 dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.

Trong năm, có 500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 40% so cùng kỳ), chủ yếu đăng ký mới vào các ngành nghề năng lượng, xây dựng, thủy sản, thương mại dịch vụ, với tổng vốn đăng ký khoảng 6.500 tỷ đồng (tăng 150%); có 53 doanh nghiệp đăng ký giải thể (giảm 1 doanh nghiệp). Đến cuối năm, toàn tỉnh có 3.200 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký khoảng 39.000 tỷ đồng.

Tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế hợp tác. Toàn tỉnh hiện có 220 hợp tác xã (tăng 26 hợp tác xã so với cùng kỳ), với tổng số 35.699 thành viên và tổng vốn điều lệ là 153,636 tỷ đồng. Trong đó, có 194 hợp tác xã nông nghiệp - thủy sản với 16.729 thành viên và tổng vốn điều lệ 82,735 tỷ đồng, có 1.199 tổ hợp tác với 28.776 thành viên.

***Tài chính - Đầu tư công**

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực ngân sách nhà nước; tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 chủ động,

chặt chẽ, trong phạm vi dự toán được giao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách. Trong năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là khoảng 3.820 tỷ đồng, vượt 3,7% dự toán, giảm 6% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 3.770 tỷ đồng, vượt 3,9% dự toán, giảm 5,2%. Tổng chi ngân sách năm 2020 gần 11.034 tỷ đồng, đạt 96,3% dự toán, giảm 15,4% so cùng kỳ.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công đã phân khai cho các đơn vị là 4.744 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 11 đã giải ngân nguồn vốn đầu tư đạt tỷ lệ 62%. Tỉnh đã triển khai thi công đúng tiến độ, đưa vào khai thác, sử dụng các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; đồng thời, khởi công xây dựng một số công trình giao thông quan trọng, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

***Văn hóa - xã hội**

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trong tỉnh nhân dịp các sự kiện chính trị và các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn và phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm thực hiện. Chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Kỳ thi tốt nghiệp

THPT năm 2020 của tỉnh là 99,5% (năm 2019 đạt 96,7%). Công tác vận động học sinh ra lớp năm học 2020 - 2021 được triển khai thực hiện khá tốt; tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường Nhà trẻ đạt 12%, Mẫu giáo 90%, Tiểu học 99,5%, THCS 97,5% và THPT 67%, tất cả đều đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Tỉnh đã tập trung hoàn thiện các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, đến cuối năm toàn tỉnh có 333/475 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 70%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác giám sát và phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm khác ở người, nên tình hình dịch bệnh ở người cơ bản được kiểm soát, không để xảy ra dịch lớn. Trong năm, phát hiện 405 người mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 1.048 người so với cùng kỳ; có 283 người mắc bệnh tay chân miệng, giảm 1.137 người; không có trường hợp tử vong do 2 dịch bệnh này.

Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế là 100%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết; có 7,52 bác sĩ/vạn dân (tăng 0,27 bác sĩ/vạn dân so năm 2019); có 28,53 giường bệnh/vạn dân (tăng 2,09 giường/vạn dân). Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế là 95%, đạt 99% chỉ tiêu Nghị quyết; tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 10,4% và bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 1,6%.

Trong năm, toàn tỉnh tư vấn việc làm cho hơn 18.300 lượt người lao động; giới thiệu và cung ứng 1.140

lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh; tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm với hơn 2.500 lao động tham gia; tiếp nhận và giải quyết 11.798 hồ sơ đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 27.614 lao động, vượt 6% kế hoạch.

Tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người nghèo, người dân tộc thiểu số. Tính chung đến nay, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4.647 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với số tiền 116,17 tỷ đồng. Trong năm, đã xây dựng và bàn giao 125 căn nhà Đại đoàn kết với trị giá 5 tỷ đồng; kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng và 672 phần quà trị giá trên 200 triệu đồng. Trong năm 2020, toàn tỉnh giảm được khoảng 6.600 hộ nghèo, tương đương giảm 2%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo Khmer giảm 3%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết; đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 2,91%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo Khmer còn 4,67%.

***Quốc phòng - An ninh**

Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định. Tỉnh đã hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu; bố trí cơ sở vật chất, lực lượng phục vụ công tác cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên

phòng thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc các ca trực, sẵn sàng chiến đấu; triển khai tốt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự trong các dịp lễ, tết và các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Trong năm, đã điều tra, xác minh làm rõ 389/437 vụ có dấu hiệu tội phạm về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 89%; bắt và xử lý 545 đối tượng, thu hồi trên 1,6 tỷ đồng. Trật tự an toàn giao tiếp tục chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí, xảy ra 106 vụ (giảm 12 vụ, tương đương 10,2%), làm chết 80 người (tương đương so với cùng kỳ), bị thương 80 người (giảm 37 người, tương đương 31%).

***Thanh tra**

Ngành Thanh tra thực hiện 643 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 1.592 đối tượng, trên các lĩnh vực y tế, thủy sản, nông nghiệp, thông tin, truyền thông, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, giao thông vận tải...; qua đó phát hiện 281 tổ chức và cá nhân có vi phạm, đã ban hành 242 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt trên 2,5 tỷ đồng, buộc nộp lại số tiền có được do hành vi vi phạm trên 2 tỷ đồng....

Toàn tỉnh đã tiếp 1.671 lượt công dân (giảm 127 lượt so cùng kỳ), với 1.452 vụ việc; qua đó đã giải quyết 1.452 vụ việc thông qua thuyết phục, giải thích và hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Tiếp nhận và giải quyết 184/196 đơn khiếu nại, 32/34 đơn tố cáo và giải quyết 632/632 đơn kiến nghị, phản ánh khác theo quy định. □

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2021

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Quán triệt phương châm chỉ đạo trong suốt nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tạo điều kiện cho sự phát triển tỉnh trong những năm tiếp theo. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 như sau:

***Chỉ tiêu kinh tế**

1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 6,5% trở lên (theo số liệu sau rà soát của Tổng cục Thống kê).

2) GRDP bình quân đầu người đạt 50,20 triệu đồng/người/năm.

3) Cơ cấu GRDP: Khu vực I là 41,96%, khu vực II là 15,94%, khu vực III là 38,70%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm là 3,40%.

4) Sản lượng lúa đặc sản chiếm trên 53% tổng sản lượng lúa toàn tỉnh.

5) Sản lượng thủy, hải sản đạt 323.000 tấn.

6) Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 204 triệu đồng/năm.

7) Đến cuối năm 2021 có 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

8) Chỉ số sản xuất công nghiệp

tăng 16%.

9) Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 01 tỷ USD.

10) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 64.650 tỷ đồng (theo số liệu sau rà soát của Tổng cục Thống kê).

11) Thu nội địa ngân sách nhà nước đạt 3.716,8 tỷ đồng.

***Chỉ tiêu xã hội**

12) Tỷ lệ huy động trẻ em, học sinh trong độ tuổi đến lớp: Nhà trẻ đạt 14%, mẫu giáo đạt 91% (trong đó, mẫu giáo 5 tuổi là 99%); tiểu học đạt 99,5%; trung học cơ sở đạt 97,70%; trung học phổ thông và tương đương đạt 68%.

13) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 75%.

14) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%; có 28,53 giường bệnh/10.000 dân và 7,52 bác sĩ/10.000 dân.

15) Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,88% dân số; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của lực lượng lao động trong độ tuổi là 19,27%.

16) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ là 28%. Tỷ lệ lao động đang làm việc so với tổng số lao động trong độ tuổi là 70%.

17) Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2% - 3% so với năm 2020; trong đó, tỷ lệ hộ Khmer nghèo giảm từ 3% - 4% so với năm 2020.

18) Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung là 89%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 99%.

19) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị, công nghiệp, dịch vụ được thu gom

và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường là 91%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu dân cư nông thôn, làng nghề được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường là 61,82%.

***Chỉ tiêu xây dựng hệ thống chính trị**

20) Phấn đấu đến cuối năm 2010, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh là 47.000 đồng chí.

21) Có trên 80% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và dưới 1,5% tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành nhiệm vụ”.

22) Có trên 80% đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và dưới 1,5% đảng viên “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

23) Phấn đấu có trên 85% các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. □



Sóc Trăng tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp (Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng trưng bày trái cây của tỉnh đạt chuẩn VietGAP)

MỘT SỐ THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA TỈNH SÓC TRĂNG 2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp sau 3 ngày làm việc (từ ngày 13 - 15/10/2020), với sự tham dự của 346 đại biểu đại diện cho 45.582 đảng viên của 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tổng quát là: “Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy

mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người bằng bình quân khu vực đồng bằng sông Cửu Long” và 23 mục tiêu phấn đấu cụ thể. Đại hội đã bầu 51 ủy viên Ban Chấp hành khóa XIV; bầu đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; bầu 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy là đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào và Trần Văn Lâu; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là đồng chí Nguyễn Văn Thống.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sóc Trăng lần thứ V, giai đoạn 2020-2025 diễn ra vào ngày 2-10. Đại hội khẳng định, kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2015 - 2020 của

các ngành, các cấp và các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong tỉnh đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Đặc biệt, thông qua

các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân tiêu biểu về tinh thần đổi mới, sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả, chất lượng trên các lĩnh vực. Tại Đại hội, có 3 tập thể và 26 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất,

Nhì, Ba; 1 tập thể và 8 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho 22 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Thị xã Ngã Năm và huyện Mỹ Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Trong năm 2020, thị xã Ngã Năm và huyện Mỹ Xuyên đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của cả hai địa phương đều đã có những đổi thay vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực; nhiều kết cấu hạ tầng thiết yếu được

quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đã nâng cao rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm thấp. Đặc biệt, qua các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao ý thức của Nhân dân về trách nhiệm xây dựng đời sống văn hóa, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng quê hương ngày thêm phát triển.

Kiểm soát tốt dịch Covid-19

Trong năm 2020, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu, tỉnh Sóc Trăng đã quyết liệt, khẩn trương triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND, các ngành chức năng đã đẩy mạnh

công tác tuyên truyền, vận động, định hướng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện tốt công tác quản lý thông tin trên báo chí, mạng xã hội; kịp thời xử lý các tài khoản trên mạng xã hội đăng tải thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh... Trong năm,

trên địa bàn tỉnh có tổng số 2.806 trường hợp cách ly y tế theo quy định; trong đó, có 54 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 1.452 trường

hợp cách ly tại cơ sở tập trung và 1.300 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú; tổ chức lấy 1.557 mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính.

Kỷ niệm 100 năm nghệ thuật sân khấu Dù kê

Ngày 30-10, tại TP.Sóc Trăng đã diễn ra Lễ kỷ niệm “100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù kê”. Với bề dày lịch sử 100 năm hình thành và phát triển, nghệ thuật sân khấu Dù kê của đồng bào Khmer Nam bộ đã có những đóng góp quan trọng trên nhiều phương diện, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân. Nghệ thuật sân khấu Dù kê đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là loại hình sân khấu chuyên

nghiệp ở Việt Nam vào năm 1985 và đến năm 2014 được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. Cũng tại buổi lễ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận 3 Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của tỉnh Sóc Trăng gồm: Nghệ thuật trình diễn dân gian nhạc Ngũ âm, Di sản múa Rom - Vong của đồng bào Khmer và nghề làm bánh Pía của người Hoa.

Hoàn thành đúng tiến độ các công trình trọng điểm của tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Trong năm 2020, tỉnh đã triển khai thi công đúng tiến độ và đưa vào khai thác, sử dụng các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2025. Trong đó, công trình Tượng đài Giáo sư - Bác sĩ Nông học Lương Định Của được khánh thành trong tháng 7, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bác sĩ Nông học Lương Định Của; Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng khánh thành và đưa vào hoạt động trong tháng 9;

Tuyến đường trục phát triển kinh tế từ TP.Sóc Trăng qua cầu Dù Tho đến vùng kinh tế trọng điểm tôm - lúa tỉnh Sóc Trăng khánh thành trong tháng 10 - ngay trước thêm Đại hội Đảng bộ tỉnh. Việc đưa vào khai thác, sử dụng các công trình trọng điểm mang ý nghĩa đặc biệt, vừa phục vụ nhu cầu văn hóa - xã hội của Nhân dân trong tỉnh, vừa tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Khởi công 7 dự án điện gió

Năm 2020 là năm đánh dấu sự khởi đầu đối với các dự án điện gió tại tỉnh Sóc Trăng, với 7 dự án được khởi công trong năm tại thị xã Vĩnh Châu, bao gồm các vị trí các số 1, 3, 5, 6, 7, 19 và 20. Sau khởi công, các hạng mục đầu tư của các nhà máy đều được tiến hành đúng tiến độ cam kết để đưa các dự án vào vận hành thương mại trước tháng 10-2021. 7 dự án đã khởi công nằm trong tổng số 20 dự án điện gió đầu tư tại Sóc Trăng, với tổng quy mô công suất 1.435MW; trong đó, UBND tỉnh đã cấp

Quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án với tổng công suất 695,2 MW. Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, các dự án sẽ cung cấp nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch khá lớn cho lưới điện quốc gia, góp phần đảm bảo điện khu vực miền Nam cũng như an ninh năng lượng quốc gia. Bên cạnh đó, các dự án còn góp phần giải quyết việc làm, thực hiện tốt giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh, tăng thu ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Hơn 25 tỷ đồng chăm lo Tết cho người có công, đối tượng chính sách

Nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người nghèo, công nhân lao động nghèo và bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Theo kế hoạch, các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương sẽ tổ chức thăm, tặng quà của Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND tỉnh cho 21.012 người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, tổ chức tặng quà cho các đối tượng khác thuộc

diện gia đình hộ nghèo; 1.100 trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; công đoàn viên và công nhân, viên chức nghèo, khó khăn; khoảng 1.000 bệnh nhân điều trị nội trú tại tỉnh; tổ chức chúc thọ cho người cao tuổi tròn 100 tuổi và tròn 90 tuổi; thăm, tặng quà, chúc Tết các cơ quan, đơn vị. Tổng kinh phí thực hiện là hơn 25,2 tỷ đồng; trong đó, kinh phí Trung ương hỗ trợ gần 6,2 tỷ đồng, kinh phí địa phương hơn 2,1 tỷ đồng, còn lại là kinh phí vận động. Trong điều kiện của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhất là dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân, chính sách này có ý nghĩa sâu sắc, góp phần chia sẻ khó khăn và đảm bảo cho mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết. □

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN

Tháng 1 và 2 năm 2021

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định một số nội dung trọng tâm để cấp ủy Đảng, Mặt trận và các đoàn thể tập trung tuyên truyền trong tháng 1 và 2 năm 2021 như sau:

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên về kết quả chủ yếu của Đại hội, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng.

2. Tuyên truyền chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

3. Tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta trong tháng 1 và 2, đặc biệt là những kết quả nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021.

4. Thông tin tuyên truyền Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết số 124/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

5. Tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và

đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 và các ngày lễ, ngày kỷ niệm khác như: 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (6/01/1946), 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941), 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955),...

6. Tuyên truyền các chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính Phủ, Tỉnh ủy về các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Tân Sửu 2021 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân dịp lễ, Tết; tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp về Tết cổ truyền dân tộc.

7. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, của đơn vị, ngành, địa phương năm 2020 gắn với triển khai vận động các phong trào thi đua yêu nước và kế hoạch thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số quốc gia 2021 của tỉnh và ngành, đơn vị. □

THÔNG TIN TRONG NƯỚC

MỘT SỐ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỐI

Năm 2020, bối cảnh khu vực và thế giới có những yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen, đặc biệt, đại dịch Covid-19 chưa từng có trong nhiều thập kỷ xảy ra trên toàn cầu đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, cụ thể:

- Kinh tế tăng trưởng từng bước vững chắc và ngày càng được cải thiện, quy mô kinh tế ngày càng mở rộng, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

- An sinh xã hội và các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế... đều được quan tâm thực hiện đồng bộ.

- Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến rõ rệt, phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao, các tổ chức quốc tế ghi nhận.

- Tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng được nâng cao, an ninh, chính trị được giữ vững.

- Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế...

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu trên, kinh tế - xã hội nước ta năm 2020 phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức như: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân nước ta. Các ngành, lĩnh vực và hoạt động xuất khẩu tuy tiếp tục tăng trưởng nhưng vẫn ở mức thấp. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động vẫn ở mức cao. Thiên tai, bão lũ, sạt lở đất xảy ra liên tiếp gây thiệt hại lớn về người và tài sản...

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Tuy nhiên, tình hình thế giới năm 2021 dự báo còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, có khả năng tác động lâu dài đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Vì vậy, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

Một là, tuyên truyền kết quả đạt được của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2020 đặt trong sự so sánh với các nền kinh tế khác trong khu vực và trên thế giới, để từ đó thấy được mức tăng trưởng 2,4% mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo là một thành công lớn gắn với sự nỗ lực cao của mỗi một người dân, doanh nghiệp và sự điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của Chính phủ.

Hai là, từ việc thông tin kết quả kinh tế năm 2020, cần tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân

dân bên cạnh sự lạc quan về các thành tựu đất nước đã đạt được, đặc biệt là thắng lợi trong việc thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, cần xác định tâm lý tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao ý thức trách nhiệm trước những khó khăn, thách thức nội tại của đất nước để từ đó đúc rút những bài học kinh nghiệm, tạo nên quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng và sự đồng tâm, hiệp lực của toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước năm 2021.

Ba là, tuyên truyền Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết số 124/2020/QH14 của Quốc hội, trong đó chú trọng các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, một số nhiệm vụ, giải pháp đề ra cho năm 2021.

Bốn là, phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI

Kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 1-2-2013) đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt, có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả quan

trọng, toàn diện; tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội; được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; được quốc tế ghi nhận. Tham nhũng từng bước được kiểm chế, ngăn chặn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát

triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong giai đoạn 2013 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước được tăng cường, phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được tiến hành kiên quyết, không khoan nhượng, không làm oan, không bỏ lọt tội phạm, nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã quan tâm hơn đến công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, đã chú ý ngăn chặn, xử lý tệ “tham nhũng vặt”; công tác cán bộ, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tích cực; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được tăng cường và có nhiều đổi mới; sự giám sát của các cơ quan dân cử, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, nhân dân và báo chí, truyền thông trong phòng, chống tham nhũng được phát huy tốt hơn. Hợp tác quốc tế được tăng cường; hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước từng bước được mở rộng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương còn yếu; nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao; một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả còn thấp...

Để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số vấn đề sau:

Một là, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống tham nhũng. Trong đó, cần khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân, của cán bộ, đảng viên, tạo động lực mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Hai là, tăng cường phối hợp, kịp thời cung cấp, công khai thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, nhất là chủ động thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Chú trọng thông tin tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”; khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác, mang tính kích động, gây hoang mang hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử.

Ba là, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng cần lan tỏa những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, lợi dụng phòng, chống tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai sự thật,

các hành vi vu cáo, bịa đặt.

Bốn là, tuyên truyền ý thức tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; phê phán, lên án, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí.

MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong 10 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội địa bàn dân tộc thiểu số, miền núi. Từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước qua các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, kinh tế địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có sự tăng trưởng đáng kể theo hướng sản xuất hàng hóa; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng được cải thiện rõ rệt, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống và sự phát triển giữa các vùng, giữa các dân tộc. Mạng lưới giao thông ngày càng phát triển, hoàn thiện phục vụ hiệu quả đời sống giao thương của đồng bào, kích thích phát triển kinh tế, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào khó khăn. Chính sách văn hóa, xã hội đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào; những giá trị và bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn, phát triển. Công tác y tế chăm sóc sức khỏe đạt được những thành tựu quan trọng, mạng lưới

y tế phát triển rộng khắp đến tất cả các xã. Mạng lưới thông tin, văn hóa, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số có sự phát triển nhanh, góp phần cải thiện đáng kể đời sống tinh thần của đồng bào. Hệ thống giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được củng cố, mở rộng, nhất là các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học dân tộc; chất lượng giáo dục của các trường phổ thông dân tộc nội trú được nâng lên. Hệ thống chính trị cơ sở đã từng bước được củng cố, đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số phát triển cả về số lượng và chất lượng. Quốc phòng, an ninh ở địa bàn dân tộc thiểu số, miền núi được củng cố tăng cường và ổn định; khối đại đoàn kết các dân tộc được giữ vững...

Mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng, tuy nhiên công tác dân tộc vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi còn yếu kém; đời sống của Nhân dân còn nhiều khó

khăn; chất lượng nguồn nhân lực thấp, đội ngũ cán bộ còn nhiều bất cập; vẫn tồn tại những hủ tục lạc hậu và tệ nạn xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định an ninh chính trị;...

Để thực hiện tốt Chiến lược công tác dân tộc trong tình hình mới, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác dân tộc, về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn địa bàn dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, để từ đó nhận thức đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và chủ động thực hiện hiệu quả Chiến lược công tác dân tộc trong tình hình mới.

- Tuyên truyền các chính sách ưu tiên huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn dân tộc thiểu số, nhất là từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; tăng cường hoạt động các ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô cung ứng nguồn vốn cho đầu tư, phát triển sản xuất, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững.

- Tuyên truyền chủ trương phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chủ động nắm vững tình hình, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra các “điểm nóng”, “điểm phức tạp” về an ninh trật tự, đặc biệt ở các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây duyên hải miền Trung. Chủ động đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, buôn bán người, ma túy, xâm phạm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở khu vực biên giới. Tăng cường xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

- Tuyên truyền, phổ biến Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường hoạt động của các mô hình tự quản tại cộng đồng. Biểu dương, tôn vinh, động viên người tiêu biểu có uy tín, doanh nhân, nhà khoa học trong cộng đồng các dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền, phổ biến Chương trình cải cách hành chính, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc các cấp.

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA VIỆT NAM NĂM 2020; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Năm 2020, thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường trên nhiều vùng, miền trong cả nước. Tính chung, trên cả nước đã xảy ra 16/21 loại hình thiên tai, với 457 trận thiên tai, khiến 340 người chết, mất tích; 3.276 nhà sập, 280.766 nhà bị hư hại, 414.450 nhà bị ngập,

171.337ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 49.658 con gia súc, 3.366.417 con gia cầm bị nước cuốn trôi; 550km đê kè, 115km bờ biển, bờ sông bị sạt lở, hư hỏng. Ước thiệt hại về kinh tế khoảng 33.449 tỷ đồng (số liệu tính đến ngày 9/11/2020).

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, thời tiết bất thường, thiên tai xảy ra nhiều, với cường độ, thiệt hại lớn, Đảng và Nhà nước đã ban hành hệ thống chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai khá đồng bộ, toàn diện. Các địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống thiên tai từ cơ sở, huy động Nhân dân, lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia cứu hộ, cứu nạn, di dân đến nơi an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống thiên tai. Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định hỗ trợ khẩn cấp 11.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, 1.680 tỷ đồng và một số trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn cho các tỉnh bị thiên tai. Các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị bão lũ ở miền Trung.

Tuy nhiên, trước xu thế biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng gia tăng, cực đoan, công tác phòng, chống thiên tai cũng còn một số hạn chế, bất cập, như: Công tác cảnh báo bão, lũ sớm còn hạn chế; khả năng chống chịu của các công trình công cộng và nhà dân trước nguy cơ lũ, bão còn thấp; một số chủ phương tiện, tàu thuyền không chấp hành di chuyển vào nơi tránh trú bão; lực lượng chuyên trách và trang

thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu ứng phó tình trạng cứu hộ khẩn cấp...

Để hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần thực hiện tốt một nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành...

Thứ hai, tuyên truyền công tác khắc phục hậu quả mưa lũ xảy ra ở miền Trung; phổ biến kịch bản cập nhật sự biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Thứ ba, tăng cường thông tin, truyền thông về thời tiết, thiên tai, nhất là mưa lớn; phổ biến các phương án phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai phù hợp với từng vùng, miền, nhất là các địa phương ven biển miền Trung, vùng núi cao, vùng dễ bị tổn thương trước thiên tai.

Thứ tư, tuyên truyền công tác hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, phối hợp nghiên cứu, quản lý, khai thác và hỗ trợ kinh phí ứng phó với biến đổi khí hậu.

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỐT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hiện nay, dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, bùng phát trở lại trong mùa đông tại

nhiều quốc gia với số trường hợp mắc liên tục gia tăng. Ở nước ta, sau hơn 100 ngày không ghi nhận trường

hợp mắc tại cộng đồng, ngày 30/11 và 01/12/2020, TP.Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Đồng Tháp đã phát hiện một số ca nhiễm Covid-19 mới.

Do có kinh nghiệm truy vết quyết liệt từ các lần trước, lần này Bộ Y tế, TP.Hồ Chí Minh, các bộ, ngành đã phát hiện được nguồn bệnh (F0) rất sớm nên sự lây lan không lớn, phần lớn các trường hợp F1, F2 đã được phát hiện. Vì vậy, chúng ta quản lý được dịch, các nguồn lây, ổn định tâm lý cho người dân. Ngày 2/12/2020, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương cần *“thần tốc, thần tốc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong truy vết, khoanh vùng”*; không để dịch bệnh lây lan, ảnh hưởng đến các hoạt động, sự kiện lớn của đất nước. Ngày 2/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1699/CP-TTg về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, quyết liệt đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, nhất là các biện pháp như: đeo khẩu trang, khử khuẩn tại các nơi có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm dịch bệnh; thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế...

Để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe

nhân dân, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

- Tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Chính phủ tại Công điện số 1699/CP-TTg về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt không chủ quan đối với dịch bệnh; hướng dẫn người dân đề cao cảnh giác và nghiêm túc thực hiện các biện pháp cách ly trong mọi tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân cũng như các cơ quan chức năng trong quản lý biên giới, hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép; đấu tranh, phản bác, ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong nhân dân về dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch của Việt Nam.

- Tuyên truyền việc tự giác chấp hành nghiêm việc dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.

- Tuyên truyền việc đảm bảo mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19...□

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

DẤU ẤN NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM TRÊN CƯƠNG VỊ CHỦ TỊCH ASEAN NĂM 2020

****Dấu ấn nổi bật***

Từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam đã nỗ lực, bền bỉ cùng ASEAN trải qua nhiều sóng gió. Đặc biệt, Việt Nam đã có nhiều đóng góp và dấu ấn thành công khi chính thức trở thành Chủ tịch ASEAN 2020 từ ngày 01/01/2020.

Để chuẩn bị cho trọng trách quan trọng này, từ cuối năm 2018, Việt Nam đã tích cực thực hiện công tác chuẩn bị. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 diễn ra bất ngờ và lan rộng trên toàn thế giới đã làm đảo lộn mọi kế hoạch, chương trình mà Việt Nam đã chuẩn bị trong hai năm 2018 và 2019. Việt Nam đã tìm mọi cách thích ứng, nhanh chóng, kịp thời chuyển chương trình lẫn trọng tâm của ASEAN trong năm 2020 sang chống dịch Covid-19 và đã được các nước hưởng ứng. Cùng với ưu tiên chống dịch, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các hoạt động xây dựng Cộng đồng ASEAN thông qua việc đưa ra các sáng kiến với hình thức, cách làm phù hợp. Lần đầu tiên trong lịch

sử 53 năm của ASEAN, phần lớn các hội nghị các cấp của ASEAN được tổ chức với hình thức trực tuyến, kể cả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 (tháng 6/2020), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (tháng 8/2020) và Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 (tháng 11/2020). Đây là hình thức hoàn toàn mới với Việt Nam cũng như các thành viên ASEAN và các đối tác phát triển khác. Tuy nhiên, các nước thành viên và nhiều nhà quan sát chính trị quốc tế cùng dư luận truyền thông đều đánh giá rằng, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình từ công tác chuẩn bị, đến chương trình nghị sự và lựa chọn chủ đề. Việt Nam cũng đã lựa chọn chủ đề cho Năm ASEAN 2020 là ***“Gắn kết và chủ động thích ứng”***, với mong muốn khẳng định đoàn kết có ý nghĩa quyết định với sự vững bền của ASEAN. Một Cộng đồng ASEAN gắn kết và phát triển mới có thể thích ứng hiệu quả với các yếu tố tác động bên ngoài và ngược lại,

chủ động thích ứng sẽ giúp ASEAN gắn kết chặt chẽ, nhờ đó tăng cường sức mạnh tổng thể.

Tại Hội nghị Tổng kết Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam ngày 11/12/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, nhiều sáng kiến, ưu tiên của Việt Nam đã trở thành tài sản chung của ASEAN. Nhìn tổng thể, Năm Chủ tịch ASEAN 2020 đã thành công toàn diện, trọn vẹn và thực chất, thể hiện: Chất lượng nội dung, số lượng kỷ lục các văn kiện được thông qua, nhiều sáng kiến, ưu tiên của Việt Nam đã trở thành tài sản chung của ASEAN; Bảo đảm an ninh, an toàn, trọng thị về lễ tân; hình ảnh Cộng đồng ASEAN và Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng trong tâm thức của bạn bè quốc tế.

***Bài học kinh nghiệm**

Từ thành công trong Năm Chủ tịch ASEAN có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam:

- Bài học về sự chỉ đạo tổng thể, thống nhất và theo dõi sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với các hoạt động đối ngoại quốc gia, nhất là Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

- Bài học về phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, bộ, ngành, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và người dân đóng góp cho thành công Năm Chủ tịch ASEAN.

- Bài học về phát huy bản sắc

ngoại giao Việt Nam và “trường phái ngoại giao” Hồ Chí Minh. Đó là luôn giữ vững bản lĩnh, kiên trì, kiên định mục tiêu, nguyên tắc, song linh hoạt về sách lược - “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, biến “nguy” thành “cơ” thông qua cách làm sáng tạo, cùng với sự chân thành, thực tâm, chính trực, luôn vì lợi ích và trách nhiệm chung.

- Bài học về việc chủ động, tích cực và sớm bắt tay chuẩn bị toàn diện, chuyên nghiệp, chu đáo cả về nội dung, lễ tân - hậu cần, an ninh, truyền thông... cho các hoạt động đối ngoại lớn.

- Bài học về tầm quan trọng của ngoại giao đa phương nói chung, cũng như vai trò của ASEAN nói riêng, trong đường lối đối ngoại của Việt Nam.

- Bài học về sự kết hợp hài hòa giữa đối nội và đối ngoại.

Để lan tỏa những kết quả nổi bật của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

Một là, tuyên truyền những thành tựu nổi bật của ASEAN năm 2020 gắn với tuyên truyền vai trò, dấu ấn nổi bật của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Hai là, tuyên truyền những bài học kinh nghiệm của Cộng đồng ASEAN và Việt Nam sau một năm có nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nêu bật và khẳng định tầm quan trọng của sự đoàn kết, gắn bó cộng

đồng là nhân tố then chốt bảo đảm ASEAN hòa bình, ổn định, độc lập, tự chủ trong môi trường bất ổn, biến động, nhiều thách thức của khu vực và thế giới.

Ba là, tuyên truyền quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa các nước ASEAN với nhau và giữa các nước ASEAN với các đối tác trong và ngoài khu vực.

MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI, KHU VỰC NĂM 2020

Kinh tế thế giới năm 2020 tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2020 giảm 5,2%. Các nền kinh tế phát triển chịu tác động nghiêm trọng (dự kiến GDP Mỹ giảm 6,1%, Liên minh châu Âu giảm 9,1% và Nhật Bản giảm 6,1% trong năm 2020); thiệt hại ước tính cho nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 11.000 tỷ USD trong giai đoạn 2020 - 2021 tới 28.000 tỷ USD trong giai đoạn 2020 - 2025. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo, tình trạng nghèo cùng cực trên thế giới sẽ gia tăng lần đầu tiên sau hai thập kỷ; ít nhất 90 triệu người sẽ rơi vào cảnh nghèo cùng cực chỉ trong năm nay. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết, thương mại hàng hóa toàn cầu Quý II/2020 giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2019, song đã có dấu hiệu phục hồi trong Quý III. Hợp tác, liên kết kinh tế quốc tế tiếp tục có tiến triển. Lần đầu tiên IMF ghi nhận Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

*Tình hình và quan hệ các nước lớn

Mỹ: Chính trường Mỹ diễn biến

phức tạp với việc hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cạnh tranh gay gắt trong bầu cử Tổng thống và bầu cử Thượng viện, Hạ viện. Về đối ngoại, Mỹ tập trung thúc đẩy quan hệ đối ngoại với nhiều đối tác khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; tích cực gia tăng ảnh hưởng quốc tế thông qua phát triển vai trò hòa giải trong quan hệ giữa Sudan và Israel, xung đột giữa Armenia và Azerbaijan; duy trì áp lực với Iran và Cuba.

Trung Quốc: Tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực (tăng trưởng Quý III đạt 4,9%); tiếp tục chính sách kích thích thị trường nội địa thông qua thí điểm 3 khu vực tự do thương mại (FTZ). Về đối ngoại, Trung Quốc nỗ lực củng cố hình ảnh quốc gia, chú trọng cải thiện ngoại giao láng giềng; ký thỏa thuận hoãn nợ cho 11 nước châu Phi; duy trì thái độ cứng rắn trong quan hệ với Úc và Đài Loan.

Nga: Chính quyền Tổng thống Putin tập trung tổ chức bộ máy nội bộ theo Hiến pháp mới, trình Hạ viện xem xét dự thảo Luật Hội đồng Nhà nước; thúc đẩy nghiên cứu và đăng ký quốc tế cho vaccine ngừa Covid-19.

EU: Nhiều nước châu Âu áp dụng lại chính sách giãn cách xã hội đến hết năm 2020 do nguy cơ đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Trong bối cảnh đàm phán hậu Brexit bế tắc, tăng trưởng kinh tế của Anh và Khối đồng tiền chung châu Âu tiếp tục diễn biến tiêu cực. Pháp và Áo nâng cảnh báo khủng bố sau khi xảy ra các vụ sát hại vì xung đột tôn giáo. Tranh chấp biển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nhật Bản: Thủ tướng và nội các mới đạt tỷ lệ ủng hộ khả quan; thặng dư thương mại ghi nhận tháng thứ ba tăng liên tiếp, tạo thuận lợi cho giai đoạn đầu của chính quyền. Về đối ngoại, Nhật Bản duy trì chính sách hợp tác an ninh với Mỹ, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ nhóm Bộ Tứ; thăm nước ngoài lần đầu tiên tới Đông Nam Á, thể hiện coi trọng hợp tác với ASEAN.

Quan hệ giữa các nước lớn:

- Quan hệ *Mỹ - Trung* tiếp tục diễn biến phức tạp. Mỹ duy trì sức ép đối ngoại thông qua đẩy mạnh hợp tác của Nhóm Bộ Tứ, đặc biệt là các hoạt động tập trận chung tại vùng biển và khu vực.

- Quan hệ *Mỹ - Nga* tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

- Quan hệ *Mỹ - Ấn* tiếp tục gia tăng chiều sâu chiến lược thông qua Đối thoại 2+2 lần thứ ba.

- Quan hệ *Trung - Nhật* tiếp tục gặp khó khăn, trở ngại do tranh chấp chủ quyền tại Biển Hoa Đông...

***Tình hình một số khu vực**

Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Trung Quốc duy trì cường độ tập trận tại vùng biển quanh Đài Loan và cửa Vịnh Bắc Bộ; duy trì tàu khảo sát hoạt động tại Biển Đông. Các nước ASEAN ven Biển Đông thể hiện thái độ kiên quyết và rõ ràng hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trên biển của mình. Mỹ và nhóm Bộ Tứ gia tăng sức ép chính trị - ngoại giao và thực địa (hợp trực tiếp cấp Ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ; thúc đẩy đối ngoại quân sự với các đối tác khu vực).

Tình hình Trung Đông có nhiều diễn biến mới, có lợi cho Israel trong quan hệ với thế giới Ả-rập. Chính trường nhiều nước Bắc và Trung Phi có xu hướng phức tạp hơn.

Khu vực Đông Nam Á

- Các nước ASEAN tiếp tục chịu tác động sâu sắc của đại dịch Covid-19.

- Chính trường nhiều nước diễn biến phức tạp. Biểu tình phản đối Chính phủ tại

- Thái Lan chuyển dần thành mâu thuẫn xã hội giữa lực lượng dân chủ và lực lượng ủng hộ Hoàng gia. Chính trường Myanmar bước vào giai đoạn cuối trước thêm Tổng tuyển cử trong bối cảnh không đạt tiến triển về hòa giải dân tộc và tôn giáo. Indonesia bùng phát biểu tình phản đối Luật tạo việc làm mới. Chính phủ Malaysia chịu sức ép lớn do thủ lĩnh đối lập yêu cầu bỏ phiếu

bất tín nhiệm. Campuchia chính thức ký FTA với Trung Quốc để đối trọng các hạn chế thương mại do Mỹ và châu Âu áp đặt.

ASEAN nhất trí xây dựng “Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025”, đẩy nhanh quá trình hình thành kho dự trữ vật tư y tế khu vực và Quỹ ứng phó đại dịch Covid-19, bắt đầu thảo luận kế hoạch hợp tác sau đại dịch.

***Tình hình các chính đảng**

Đảng Cộng sản Trung Quốc họp Hội nghị Trung ương lần thứ 5, thảo luận Kế hoạch phát triển 5 năm tới; thông qua “Điều lệ công tác Ban Chấp hành Trung ương Đảng” với trọng tâm tập trung thực hiện tốt “2 bảo vệ”; tiếp tục duy trì chống tham nhũng; triển khai giảng dạy bắt buộc

môn Tư tưởng Tập Cận Bình tại 37 trường đại học toàn quốc.

Đảng Cộng sản Cuba tích cực chỉ đạo Hội đồng Bộ trưởng triển khai các biện pháp kinh tế mới.

Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) gặp thách thức lớn về trẻ hóa đội ngũ đảng viên và cải tổ đường lối.

Lực lượng cánh tả khu vực Mỹ Latinh có dấu hiệu tích cực. Ứng cử viên của Đảng Phong trào tiến lên Chủ nghĩa xã hội (MAS) đắc cử Tổng thống Bolivia với số phiếu cách biệt (52% so với 32%). Nhiều đảng cánh tả, cộng sản khu vực tổ chức kỷ niệm ngày thành lập và sự kiện cách mạng lịch sử, góp phần duy trì không khí cách mạng tích cực tại khu vực.

KẾT QUẢ CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 30 VỀ BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO

Cuộc họp thường niên lần thứ 30 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam và Lào tổ chức ngày 30/11/2020, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Lào do đồng chí Sạ-lỏm-xay Kôm-mạ-xít - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Biên giới quốc gia Lào làm Trưởng đoàn. Tham dự cuộc

họp có đại diện các bộ, ngành và địa phương biên giới liên quan của hai nước.

Hai bên đã trao đổi, đánh giá tình hình, kết quả triển khai Hiệp định Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền năm 2016, Biên bản Cuộc họp thường niên lần thứ 29 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới, đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai bên nhất trí đánh giá: Tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng toàn cầu, cùng với các đợt mưa lũ kéo dài

và sạt lở đất lớn bất thường ở khu vực biên giới, đã gây nhiều khó khăn cho công tác biên giới giữa hai nước. Nhưng, với nỗ lực vượt bậc của các bộ, ngành, địa phương và nhân dân vùng biên giới hai bên thời gian qua, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới luôn được giữ vững; đường biên, mốc giới được duy trì quản lý, bảo vệ tốt; công tác quản lý qua lại biên giới được kiểm soát chặt chẽ, góp phần vào thành công trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Công tác phát triển của khẩu tiếp tục được quan tâm, coi trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Trước tình hình hai nước hiện nay đang kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, hai Bên nhất trí kiến nghị Chính phủ hai nước cho phép nối

lại thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên toàn tuyến, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống của cư dân biên giới cũng như hoạt động giao thương của cộng đồng doanh nghiệp. Hai Bên thống nhất trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả hai văn kiện pháp lý biên giới ký ngày 16/3/2016 cùng các hiệp định và thỏa thuận liên quan khác; tiếp tục tìm tòi, sáng tạo các hình thức và biện pháp hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh trong vùng biên giới hai nước.

Kết thúc Cuộc họp, hai Bên đã ký Biên bản ghi nhận kết quả cuộc họp và thống nhất tổ chức cuộc họp thường niên lần thứ 31 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào vào Quý IV-2021 tại Việt Nam.

MỘT SỐ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI ĐÁNG CHÚ Ý THỜI GIAN GẦN ĐÂY

***Phản ứng của Việt Nam trước một số vụ, việc trên Biển Đông thời gian gần đây:**

- Ngày 24/11/2020, Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật tại khu vực xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước sự việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Như đã nhiều lần khẳng định, việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa

của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải; gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không được tiến hành hoạt động diễn tập trái phép nêu trên cũng như lặp lại vi phạm trong tương lai”.

- Trước những động thái mới đây của Trung Quốc trên Biển

Đông, như việc tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) thông báo khôi phục lại các chuyến du lịch tàu biển ra quần đảo Hoàng Sa và Hải quân Trung Quốc tổ chức tiếp nhận tàu bệnh viện tại bến cảng trên đảo đá Chũ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Như đã nhiều lần khẳng định, mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và không có giá trị pháp lý. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hủy bỏ và chấm dứt việc tổ chức các chuyến du lịch ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cũng như các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng và làm phức tạp tình hình, đi ngược lại Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử (COC) tại Biển Đông và quan hệ hai nước.

Một lần nữa, Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế”.

***Cuộc họp đặc biệt của Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR)**

Cuộc họp diễn ra từ ngày 23 - 25/11/2020, tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của các đại diện AICHR các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Đây là cuộc họp chính thức cuối cùng trong nhiệm kỳ Chủ tịch AICHR 2020 của Việt Nam.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, các nước đánh giá cao nỗ lực chung của AICHR đã duy trì đà hợp tác, triển khai tương đối đầy đủ các ưu tiên đề ra nhằm tiếp tục thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong khu vực, cũng như ứng phó hiệu quả trước các tác động đa chiều và phức tạp của đại dịch. Cuộc họp trao đổi và thống nhất nội dung Tài liệu hướng dẫn về quan hệ đối ngoại của AICHR, làm cơ sở thúc đẩy tham vấn, hợp tác giữa AICHR với các đối tác, phù hợp với quy trình, thủ tục của ASEAN, bảo đảm nguyên tắc đồng thuận và vai trò trung tâm của ASEAN trong tham vấn và hợp tác với các đối tác.

Các nước tham dự Cuộc họp đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch AICHR 2020 đã dẫn dắt hoạt động của AICHR trong giai đoạn đặc biệt khó khăn dưới tác động của đại dịch Covid-19. Các nước khẳng định chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt

Nam rất phù hợp, góp phần duy trì tinh thần đoàn kết, thống nhất và đà hợp tác của ASEAN, ủng hộ chủ động và hiệu quả trước các tác động đa chiều của đại dịch Covid-19 tới đời sống kinh tế, an sinh xã hội và quyền lợi của người dân, nhất là các nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật...

Tại cuộc họp, Việt Nam đã chính thức bàn giao vai trò Chủ tịch AICHR cho Brunei trong năm 2021.

***Đại hội đồng Liên Hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 75 tổ chức Phiên họp đặc biệt về ứng phó Đại dịch Covid-19**

Phiên họp diễn ra từ ngày 3 - 4/12/2020, tại New York, Hoa Kỳ, với sự tham dự của 83 Người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ, hơn 50 vị cấp Bộ trưởng/Thứ trưởng các nước và Lãnh đạo các tổ chức quốc tế tại Phiên thảo luận chung. Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo các quốc gia đã chia sẻ quan ngại trước việc đại dịch Covid-19 đã làm trầm trọng hơn tình trạng bất bình đẳng trên thế giới, ảnh hưởng nặng nề đến những người nghèo và dễ bị tổn thương; đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cần tiếp tục tăng cường quyết tâm và nỗ lực hợp tác quốc tế trong ứng phó và phục hồi sau đại dịch.

Tại Phiên thảo luận chung cùng lãnh đạo các nhà nước/chính phủ, trong thông điệp quan trọng gửi tới Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sáng kiến tổ chức Phiên họp đặc biệt này. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng chia sẻ các sáng kiến và hợp tác của các nước ASEAN trong ứng phó dịch bệnh Covid-19. Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam đã hỗ trợ thiết thực, kịp thời cho nhiều nước chịu ảnh hưởng cũng như hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ tài chính cho các quỹ quốc tế về phòng chống dịch dù nguồn lực quốc gia còn hạn chế. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, với ý chí, sức mạnh của mỗi dân tộc và tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế mạnh mẽ, thế giới sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19 và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi quốc gia và mọi người dân.

***Liên Hợp quốc thông qua Nghị quyết Ngày Quốc tế chống dịch bệnh do Việt Nam đề xuất**

Ngày 7/12/2020, tại phiên họp toàn thể, Đại hội đồng Liên Hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết A/RES/75/27 thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh vào ngày 27/12 hàng năm. Đây là nghị quyết đầu tiên của ĐHĐ LHQ trong lĩnh vực này, cũng là nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thông qua thành công tại ĐHĐ LHQ.

Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên LHQ, các tổ

chức trong hệ thống của LHQ, các tổ chức quốc tế và khu vực, khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các cá nhân và các thành phần liên quan kỷ niệm Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh hàng năm nhằm tăng cường nhận thức về phòng chống bệnh dịch, từ đó, có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn về vấn đề này ở tất cả các cấp.

Ngày 27/12 được chọn làm Ngày Quốc tế Phòng, chống dịch bệnh do đây là ngày sinh của Nhà bác học Louis Pasteur, một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho y tế phòng ngừa. Các công trình của ông về nguyên nhân của bệnh dịch và điều chế vaccine đã và đang tiếp tục cứu sống nhiều thế hệ trên toàn thế giới.

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ CẤP CAO CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC KINH TẾ AYEYAWADY - CHAO PHRAYA - MÊ CÔNG LẦN THỨ 9

Ngày 9/12/2020, Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công (ACMECS) lần thứ 9 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Tổng Thư ký ASEAN. Với chủ đề “*Quan hệ đối tác vì kết nối và phục hồi*”, Hội nghị tập trung rà soát tình hình triển khai Tuyên bố Bangkok và Kế hoạch Tổng thể ACMECS giai đoạn 2019 - 2023 được lãnh đạo các nước thông qua tại Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 8 (tháng 6/2018 tại Bangkok, Thái Lan); đồng thời trao đổi về các biện pháp củng cố hợp tác trong giai đoạn mới.

Các nhà lãnh đạo nhận định, khu vực và thế giới đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các vấn đề an ninh phi truyền thống, như biến đổi khí hậu, suy thoái môi

trường, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn... Đặc biệt trong năm 2019 và 2020, các đợt hạn hán kéo dài đã khiến mực nước sông Mê Công giảm xuống mức thấp kỷ lục mới và gây gián đoạn nguồn cung lương thực, ảnh hưởng tới hệ sinh thái, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của tiểu vùng. Các nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm:

- Thúc đẩy hợp tác bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp thông minh và quản lý bền vững tài nguyên nước sông Mê Công, quản lý thiên tai và biến đổi khí hậu.

- Tăng cường nỗ lực vừa phòng chống, ứng phó với đại dịch Covid-19, vừa tái thiết kinh tế, bao gồm phục hồi chuỗi cung ứng, thúc đẩy thương mại, đầu tư, công nghiệp và du lịch giữa các nước thành viên ACMECS, phát triển nền kinh tế kỹ thuật số, thương mại điện tử và phát triển nguồn nhân lực.

- Thúc đẩy sự tham gia, đóng góp của các đối tác phát triển, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân... trong việc thực hiện ba trụ cột hợp tác của Kế hoạch tổng thể ACMECS và sớm đưa Quỹ Phát triển ACMECS đi vào hoạt động nhằm triển khai hiệu quả các dự án ưu tiên.

- Bảo đảm tính kết nối và cộng hưởng giữa hợp tác ACMECS với ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng liên quan; đồng thời xem xét cải tiến cơ cấu, phương thức hoạt động của hợp tác ACMECS theo hướng tăng cường hiệu quả và phát huy tối đa nguồn lực.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tầm quan trọng của sự hợp tác và phối hợp giữa 5 nước láng giềng Mê Công trong nỗ lực chung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng nền kinh tế cạnh tranh, năng động và bền vững. Thủ tướng

nêu ra một số định hướng nhằm nâng cao hiệu quả và vai trò của ACMECS trong giai đoạn tới, như: *Thứ nhất*, bảo đảm kết nối thông suốt và hài hòa trong tiểu vùng, đặc biệt là thúc đẩy giao thông, thương mại, đầu tư dọc các hành lang kinh tế; phát triển hệ thống hạ tầng giao thông khu vực biên giới; thực hiện nghiêm các thỏa thuận song phương, đa phương đã ký. *Thứ hai*, chú trọng phát triển nông nghiệp bền vững, thông minh hướng tới hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp Mê Công và hội nhập ngày càng sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu. *Thứ ba*, đẩy mạnh hợp tác bảo vệ môi trường, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai.

Kết thúc Hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Phnôm Pênh Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 9 và nhất trí Lào sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 10.

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG CÁC NƯỚC ASEAN MỞ RỘNG LẦN THỨ 7

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+) lần thứ 7 được tổ chức ngày 10/12/2020, theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều

thống nhất cho rằng, những tiến triển của ADMM+ trong 10 năm qua, trong đó, có việc thường xuyên hóa ADMM+ và nâng số lượng các Nhóm chuyên gia ADMM+ từ 5 nhóm lên 7 nhóm; đặc biệt là sự tiến triển trong hoạt động hợp tác thiết thực của các Nhóm chuyên gia ADMM+, bao gồm: Hỗ trợ nhân đạo và Cứu trợ thảm họa, An ninh biển, Quân y, Chống khủng

bổ, Gìn giữ hòa bình, Hành động Mìn nhân đạo, An ninh mạng, đã góp phần vào việc xây dựng năng lực và tăng cường khả năng phối hợp hoạt động chung giữa các nước thành viên ADMM+ nhằm ứng phó với các thách thức an ninh, vì lợi ích chung của cả khu vực. Các đại biểu đánh giá, hiện nay khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức, cả truyền thống và phi truyền thống, như: an ninh biển, an ninh mạng, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, dịch bệnh... có nguy cơ ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định của khu vực. Trong bối cảnh đó, các nước ADMM+ cần tiếp tục thúc đẩy và tăng cường hợp tác quốc phòng trong cấu trúc khu vực với ASEAN làm trung tâm nhằm xây dựng lòng tin, xây dựng năng lực ứng phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa về an ninh chung trong khu vực, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực và trên thế giới.

Hội nghị đã thông qua *“Tuyên bố chung về Tầm nhìn chiến lược an ninh” của ADMM+*; đồng thời tổ chức Lễ Bàn giao chức Chủ tịch ADMM, ADMM+ cho Quốc vương Brunei Darussalam.

Với vai trò là nước Chủ tịch ADMM+, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng các nước ADMM+ và Ban Thư ký ASEAN đối với Việt Nam trong

“Năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020”. Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các nước ADMM+ đã chủ động thích ứng, triển khai nhiều sáng kiến, cách làm mới qua việc sử dụng sáng tạo các nền tảng kỹ thuật số nên hợp tác quốc phòng trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác vẫn tiếp tục được duy trì và thúc đẩy. Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, những tranh chấp trên Biển Đông chỉ có thể được xử lý hiệu quả trên tinh thần hữu nghị, thực tâm hợp tác, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982), thực thi đầy đủ và hiệu quả DOC; đồng thời, sớm kết thúc đàm phán và thông qua Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả.

Các nước ADMM+ đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng đã chủ động, kịp thời thích ứng với tình hình mới, tích cực triển khai các ưu tiên, sáng kiến đã đặt ra trong Năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Trong đó, đã tổ chức thành công các Hội nghị quốc phòng, quân sự ASEAN thời gian qua, đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả; kịp thời đề xuất, triển khai nhiều sáng kiến trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh cũng như triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ ADMM+. □

VĂN BẢN MỚI

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định gồm 26 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2021. Dưới đây là một số nội dung cụ thể của Nghị định.

***Nguyên tắc quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo:**

- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Việc quản lý, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định và bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường.

- Người quản lý, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm đủ điều kiện theo quy định.

- Pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo và các loại giấy phép bị mất, hư hỏng phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền.

- Pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo khi không còn nhu cầu, hết hạn sử dụng, không còn khả năng sử dụng phải được tiêu hủy theo quy định.

- Việc tiêu hủy pháo, thuốc pháo phải bảo đảm đúng trình tự, an toàn, bảo vệ môi trường và theo quy định của pháp luật.

***Các hành vi bị nghiêm cấm:**

- Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ...

- Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo.

- Mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ.

- Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính

mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép; vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường.

- Chiếm đoạt, mua, bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo.

- Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định.

- Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng trái phép pháo dưới mọi hình thức.

- Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo.

***Sử dụng pháo hoa:**

- Theo quy định mới được Chính Phủ ban hành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai

trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

***Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp được nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo.**

- Duy trì thường xuyên, liên tục các điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo.

- Việc sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chủng loại, nhãn hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định các nội dung về: Quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; tiêu hủy pháo, thuốc pháo; giám định tư pháp về pháo, thuốc pháo; các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ; thẩm quyền, thủ tục cho phép bắn pháo hoa nổ; trách nhiệm của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...□

Vững tin bước vào năm mới

TẤN PHÚC

Sóc Trăng là tỉnh ở miền Tây Nam bộ, nơi có hơn 35% số dân là đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ một vùng đất khó, thuần nông, sau 29 năm tái lập tỉnh, Sóc Trăng đã khoác lên mình chiếc áo mới. Từ phố phường đến nông thôn, những công trình kết cấu hạ tầng được phủ khắp, tạo nên bức tranh xứ sở hiện đại, văn minh hòa quyện với nét văn hóa cộng cư của ba dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa gắn bó lâu đời.

Năm qua, nhiều sự kiện chính trị, văn hóa và kinh tế tiếp tục làm dày thêm thành tích của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Sóc Trăng. Đó là Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV thành công tốt đẹp. Như lời Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn, thành công của Đại hội là cơ sở quan trọng để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, là niềm tin và nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà; tạo động lực và quyết tâm chính trị cao để toàn Đảng, toàn quân và dân Sóc Trăng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,75%; thu nhập bình quân đầu người đạt 50,1 triệu đồng/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Toàn tỉnh hiện còn 9.282 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,87%; trong đó, có 5.600 hộ nghèo Khmer, chiếm tỷ lệ 5,55%. Bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3%; trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo Khmer trên 4%/năm. Đặc biệt, tin vui của nhà nông Sóc

Trăng khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chính thức chọn lúa thơm ST25 làm thương hiệu lúa và gạo quốc gia sau đúng một năm ST25 đạt danh hiệu "Gạo ngon nhất thế giới năm 2019".

2020 cũng là năm kỷ niệm "100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù kê"; đồng thời các di sản: Nghệ thuật trình diễn dân gian nhạc ngũ âm, di sản múa Rom - Vong của đồng bào Khmer và nghề làm bánh pía của người Hoa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Giám đốc Sở VH-TT-DL Sóc Trăng - Trần Minh Lý chia sẻ, nghệ thuật sân khấu Dù kê đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tính đến nay, nghệ thuật sân khấu Dù kê của đồng bào Khmer Nam bộ đã có bề dày lịch sử 100 năm. Riêng tại Sóc Trăng, Dù kê có sự tiếp biến văn hóa của các dân tộc thể hiện qua tích tuồng nghệ thuật sân khấu cải lương của người Kinh và ca kịch của người Hoa,

tạo nên sức sống lâu bền của loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Lâu khẳng định, hoạt động văn hóa với mục đích bảo tồn và phát huy các giá trị tốt đẹp, nét đẹp văn hóa phong phú, độc đáo của đồng bào các dân tộc ở Sóc Trăng. Đồng thời cũng là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa phi vật thể của các di sản nhằm góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam cũng như các dân tộc cùng cộng cư, hình thành truyền thống đoàn kết của người Sóc Trăng. Văn hóa giao thoa với chính trị, kinh tế, xã hội đã và đang tạo nên sức mạnh tổng hợp, nội sinh quan trọng để tỉnh phát triển...

Năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở Sóc Trăng đã được triển khai sâu rộng, thiết thực với sự tham gia tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, các tổ chức đoàn thể và đông đảo Nhân dân. Số lượng công nhận gia đình văn hóa ngày càng tăng và có nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc được biểu dương, khen thưởng tại cộng đồng dân cư. Năm 2020, toàn tỉnh có 293.730 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 89,8% tổng số hộ trên toàn tỉnh; có 725 ấp, khóm văn hóa, đạt 93,5%.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng - Lâm Văn Mẫn cho biết, Tỉnh ủy xác định, năm 2021 tỉnh phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra; trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 6,5% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt

50,2 triệu đồng, sản lượng lúa đặc sản chiếm trên 53% tổng sản lượng lúa toàn tỉnh, sản lượng thủy hải sản đạt 323.000 tấn. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 204 triệu đồng/năm. Đến cuối năm 2021, Sóc Trăng có 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16%; giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 64.650 tỷ đồng và thu nội địa ngân sách nhà nước đạt 3.716,8 tỷ đồng...

Để đạt được mục tiêu đề ra, Tỉnh ủy xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế biển, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tăng cường nguồn lực và công tác phát triển văn hóa - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, tỉnh chú trọng kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực, trong đó văn hóa và du lịch sẽ hình thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Đầu năm mới Tân Sửu 2021, không khí vui tươi, phấn khởi hiện diện khắp các phố phường đến từng địa bàn dân cư, tạo nên sắc xuân tưng bừng trên đất Sóc Trăng. Sức mạnh văn hóa đa dân tộc tạo nên tinh thần đại đoàn kết, tự cường để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Sóc Trăng tâm huyết xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp... Tất cả đã tạo nên sức mạnh văn hóa để Sóc Trăng bước vào năm mới 2021 với tâm thế hân hoan, tự tin tiếp tục tinh thần kiến tạo, phát triển bền vững! □

Hình thức tổ chức thao giảng kết hợp tọa đàm công tác giảng dạy lý luận chính trị:

MỘT HOẠT ĐỘNG ĐÚNG HƯỚNG, TRỌNG TÂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY

NGUYỄN XUÂN ĐÌNH

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Những năm gần đây, công tác giáo dục lý luận chính trị tại các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện (nay là Trung tâm Chính trị) trong tỉnh có nhiều khởi sắc, hoạt động của Trung tâm từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở trong tình hình mới. Hầu hết các Trung tâm Chính trị của tỉnh đã chủ động đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động quản lý, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học, các hoạt động giáo dục ngày càng đi vào nề nếp. Đội ngũ cán bộ, giảng viên từng bước được kiện toàn, nâng cao về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị đáp ứng tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy lý luận chính trị tại địa phương, cơ sở.

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhiều vấn đề mới, nội dung mới về lý luận, thực tiễn đã được bổ sung, biên soạn trong các chương trình đào tạo, bồi

dưỡng tại Trung tâm Chính trị, nhất là những vấn đề về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về quan điểm, đường lối của Đảng, về lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc cần phải được chuyển tải, phổ biến đầy đủ đến cán bộ, đảng viên cơ sở một cách căn bản, hệ thống. Nắm bắt yêu cầu đòi hỏi và thực tiễn quá trình thao giảng, rút kinh nghiệm trong các năm trước tại Trung tâm Chính trị cấp huyện trong tỉnh, năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 79-KH/BTGTU, ngày 20/01/2020 về tổ chức thao giảng - tọa đàm công tác giảng dạy lý luận chính trị tại trung tâm chính trị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giảng dạy lý luận chính trị và củng cố, chuẩn hóa kiến thức, nội dung chương trình, nhất là những vấn đề mới được cập nhật, bổ sung; đồng thời, tăng cường việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho với đội

ngũ giảng viên Trung tâm Chính trị cấp huyện.

Trong 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch, hoạt động thao giảng - tọa đàm được tổ chức thực hiện ở 4 Trung tâm Chính trị (Huyện ủy Mỹ Tú, Thành ủy Sóc Trăng, Thị ủy Ngã Năm và Huyện ủy Trần Đề) đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, với hơn 300 lượt đại biểu tham dự; hình thức thao giảng kết hợp với tọa đàm thể hiện việc đổi mới hoạt động và thực hiện tốt những yếu tố trọng tâm, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của các Trung tâm Chính trị trong tình hình mới.

Một là, hình thức thao giảng kết hợp với tọa đàm thể hiện là hoạt động đúng hướng, trọng tâm trong nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, nhất là việc nâng cao yêu cầu, chất lượng, kỹ năng, bổ sung tri thức lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên; làm phong phú thêm hoạt động trao đổi về phương pháp giảng dạy tích cực của giảng viên, phân tích sâu hơn những vấn đề cốt lõi trong từng đề mục của nội dung bài giảng để đi đến thống nhất những vấn đề trọng tâm, cốt lõi đòi hỏi giảng viên phải tập trung làm rõ khi giảng bài.

Hai là, sự tham gia tích cực của đại biểu tham dự các buổi thao giảng - tọa đàm (số lượng và thành phần đại biểu tham dự tăng lên khá nhiều - bình quân 75 đại biểu/buổi thao giảng - tọa đàm, trong khi năm 2019 bình quân đạt 45 đại biểu/buổi thao giảng - rút kinh nghiệm). Đại biểu rất tích cực tham gia góp ý, thảo luận, tranh luận

những vấn đề chuyên sâu về phương pháp, nội dung, quan điểm, tư tưởng của bài giảng với những góc nhìn đa chiều đã làm sáng tỏ hơn, sâu sắc hơn những nội dung quan trọng mà mỗi giảng viên phải thực hiện khi tham gia giảng dạy. Với 2 hình thức góp ý được thực hiện qua gửi giáo án, phiếu góp ý kiến gửi đến đại biểu nghiên cứu trước và góp ý trực tiếp tại buổi thao giảng đã giúp cho hoạt động tọa đàm phong phú, đa dạng và sinh động. Đại biểu tham dự thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, thẳng thắn trao đổi, thảo luận làm rõ nội dung kiến thức từng mục, tiết, tiểu tiết và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

Ba là, trách nhiệm của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị các đơn vị đảng cai quan tâm đầu tư cho giảng viên từ việc soạn giáo án đến thực hành giảng mẫu, góp ý điều chỉnh trước khi thao giảng. Bản thân các giảng viên đảm nhận trình giảng đã chuẩn bị tâm thế để chủ động vượt qua rào cản tâm lý trong thao giảng, thể hiện với tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị, rất tâm huyết, tạo nên bước đột phá về chất lượng các buổi thao giảng, với đồng đảo đại biểu đồng thuận và đánh giá cao.

Bốn là, thông qua hoạt động thao giảng - tọa đàm theo trình tự từng chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm là quá trình cung cấp tri thức lý luận chuẩn, mang tính bắt buộc đối với nội dung từng bài, từng chương trình để mỗi giảng viên căn cứ vào đó thực hiện giảng dạy gắn với

chủ động tiếp cận những tri thức mới, bổ sung lý luận, mạnh dạn lý giải thực tiễn trong giảng dạy.

Năm là, một vấn đề quan trọng và nổi bật trong năm qua đó chính là sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy ở địa phương, đặc biệt là thường trực cấp ủy đã trực tiếp và cùng dự xuyên suốt trong 4 lần thao giảng - tọa đàm, góp phần cho sự thành công của việc tổ chức thao giảng - tọa đàm. Có thể nói, sự quan tâm của cấp ủy đã tạo luồng sinh khí mới cho hoạt động giảng dạy lý luận chính trị nói chung, thao giảng - tọa đàm nói riêng thật sự nâng chất và đảm bảo đúng tinh thần, mục đích và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở cơ sở. Hơn thế nữa, đây chính là niềm khích lệ tinh thần, niềm động viên hết sức ý nghĩa đối với đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức Trung tâm Chính trị trong toàn tỉnh.

Sáu là, hoạt động thao giảng - tọa đàm còn là sự gắn kết chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác giáo dục lý luận chính trị của tỉnh nói riêng, công tác lý luận chính trị nói chung; là nơi trao đổi, bổ sung kiến thức chính trị, phương pháp giáo dục lý luận chính trị giữa đội ngũ giảng viên lý luận chính trị của các Trung tâm Chính trị với giảng viên lý luận chính trị của các khoa chuyên môn Trường Chính trị tỉnh, các khoa cơ bản của trường Cao đẳng Cộng

đồng Sóc Trăng, Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng.

Tuy nhiên, hoạt động thao giảng - tọa đàm trong năm diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ đang diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên hoạt động tổ chức thao giảng - tọa đàm không đúng thời gian theo kế hoạch, làm ảnh hưởng đến đơn vị đăng cai và đại biểu tham dự. Bên cạnh đó, một số đơn vị chưa thật sự chủ động tham gia, còn cử ít giảng viên tham dự. Một số giảng viên ít tham gia thảo luận, góp ý kiến. Một số giảng viên kiêm chức chưa nhiệt tình tham gia, việc thảo luận, góp ý chưa thật sâu sắc và chưa đi vào trọng tâm của vấn đề Ban tổ chức đặt ra nên chất lượng thao giảng - tọa đàm còn có mặt hạn chế.

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều vấn đề lý luận mới được khẳng định và bổ sung vào quan điểm, đường lối của Đảng, tiếp tục khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng, khẳng định đường lối đổi mới đất nước và cũng là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ có những yêu cầu mới đối với công tác giảng dạy lý luận chính trị, trong đó có công tác giảng dạy tại Trung tâm Chính trị cấp huyện.

Để đáp ứng yêu cầu mới đặt ra đối với công tác giảng dạy lý luận chính trị ở Trung tâm Chính trị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc

Tỉnh ủy, hoạt động thao giảng - tọa đàm cần phát huy tốt những kinh nghiệm đã được rút ra, tổ chức thao giảng - tọa đàm cần được nghiên cứu đổi mới, sáng tạo, bài bản, chất lượng hơn; trọng tâm thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, Trung tâm cần chủ động tham mưu cấp ủy nhanh chóng kiện toàn đội ngũ giảng viên, nhất là giảng viên kiêm chức có đủ năng lực, phẩm chất của người giảng viên lý luận chính trị; tập trung vào năng lực, kỹ năng giảng dạy lý luận chính trị, nắm chắc lý luận của Đảng và thực tiễn của tỉnh đối với từng giảng viên.

Thứ hai, các Trung tâm Chính trị thường xuyên nỗ lực đổi mới hoạt động và thực hiện tốt những yếu tố trọng tâm mang tính nguyên tắc, phương pháp trong giáo dục lý luận chính trị để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nhất là nguyên tắc tính Đảng, tính giai cấp, tính định hướng, tính đổi mới...

Thứ ba, để có buổi thao giảng - tọa đàm chất lượng, hiệu quả các Trung tâm Chính trị cần tăng cường hoạt động dự giờ, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy đối với đội ngũ giảng viên tại mỗi địa phương.

Thứ tư, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực cấp ủy ở địa phương, nhất là sự tham dự của thường trực, tạo điều kiện thuận lợi để trung tâm tổ chức thao giảng - tọa đàm với tinh thần trách nhiệm, chủ động và sáng tạo.

Thứ năm, giảng viên trực tiếp

trình giảng trong thao giảng - tọa đàm cần thể hiện sự chủ động, chuẩn bị tâm thế, kinh nghiệm, đặc biệt chuẩn bị giáo án, nắm chắc nội dung, lựa chọn phần nội dung trọng tâm để trình giảng; đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia dự thao giảng - tọa đàm thể hiện hết trách nhiệm, trên tinh thần phát huy tích cực của mối quan hệ đồng nghiệp, có ý kiến đóng góp để nâng cao chất lượng.

Thứ sáu, phát huy, tăng cường mối quan hệ, cộng đồng trách nhiệm, sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị liên quan, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong tỉnh đối với công tác giảng dạy lý luận chính trị nói chung, hoạt động thao giảng - tọa đàm ở Trung tâm Chính trị cấp huyện nói riêng.

Từ kinh nghiệm thực tiễn và sự quan tâm, nỗ lực từ nhiều phía, hoạt động của các Trung tâm Chính trị trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học ngày càng nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu giáo dục lý luận chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho công tác tư tưởng của Đảng bộ. Hoạt động thao giảng - tọa đàm về công tác giảng dạy lý luận chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo sẽ gặt hái được thành công. Đây sẽ là cơ sở để các cấp ủy quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở địa phương, cơ sở. Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cấp huyện từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. □

Phát huy vai trò của công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng

THANH HƯƠNG

Năm 2020 kết thúc đã để lại nhiều bài học giá trị về tinh thần nỗ lực vượt khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành trong tỉnh. Trong số đó, công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng đã đóng góp kết quả tích cực, tạo nên những bước tiến quan trọng, để lại dấu ấn tốt đẹp. Qua đó, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển và đổi mới kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; trong đó hoạt động thanh tra được xem là khâu không thể thiếu nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Ý thức được tầm quan trọng của công tác này, trong những năm qua, lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp tục chỉ đạo Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng làm tốt công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra; tăng cường công tác tham mưu trong quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, đảm bảo việc giám sát hoạt động các đoàn thanh tra theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

Trong 5 năm qua, với việc bám sát vào chương trình, kế hoạch công tác cụ thể hàng năm, công tác giám sát, kiểm

tra và xử lý sau thanh tra đã đạt nhiều kết quả tiêu biểu. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã triển khai 21 đoàn thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Đặc biệt, các đoàn thanh tra đều được tiến hành công tác đúng theo quy định; kết luận thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất ban hành văn bản chỉ đạo xử lý. Cùng với đó, các kiến nghị xử lý sau thanh tra đều được đối tượng thanh tra đồng thuận cao và nghiêm túc thực hiện.

Với quyết tâm triển khai công tác thanh tra ngày càng chất lượng, hiệu quả, việc thực hiện giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra được chú trọng đúng theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Đáng ghi nhận,

lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Chính vì vậy, trong 5 năm qua, tỷ lệ thu hồi về kinh tế sau thanh tra luôn đạt kết quả cao và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm qua thanh tra phát hiện được. Qua công tác thanh tra trong 5 năm qua, đã thu nộp vào ngân sách nhà nước trên 29 tỷ đồng, đạt 94% so với số tiền sai phạm phải thu hồi; trong đó riêng năm 2019 tỷ lệ thu hồi đạt 100%, năm 2020 thu hồi đạt gần 98%. Ngoài ra, đoàn Thanh tra còn kiến nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý 51 tập thể và 407 cá nhân có hành vi vi phạm.

Có thể nói, với việc xác định đúng vai trò của công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng, cùng với tinh thần

trách nhiệm của ngành Thanh tra và các cấp, các ngành trong tỉnh đã tạo ra kết quả tích cực cho công tác phòng, chống tham nhũng; qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, trước thực tiễn tình hình tham nhũng có chiều hướng ngày càng phức tạp, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đe dọa đến sự sống còn của chế độ và sự nghiệp đổi mới như Đảng ta đã xác định, thì việc cần tiếp tục làm tốt hơn nữa, nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và thanh tra phòng, chống tham nhũng nói riêng là đòi hỏi cần thiết. Theo đồng chí Lâm Hoàng Thanh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tăng cường công tác giáo dục chính



trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Bởi chỉ có nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng mới bảo đảm cho cán bộ, đảng viên xác định đúng mục tiêu, lý tưởng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Quan tâm hoàn thiện các quy định để quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thu chi ngân sách; các khoản chi cho đầu tư xây dựng, chi thường xuyên, lễ hội, tiếp khách. Công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và việc thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ, công chức; trong đó trước hết là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải minh bạch tài sản, thu nhập, cũng như việc thực thi công vụ ở vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực gắn liền với quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như đất đai, tài nguyên, thuế... Bên cạnh đó, cần thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch công tác cán bộ trong các đơn vị thuộc hệ thống chính trị, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật. Kịp thời điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xử lý nghiêm người đứng đầu và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan đơn vị của mình.

Cũng theo Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Lâm Hoàng Thanh, để nâng cao

chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực thi công vụ những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, công bố công khai các kết luận và kết quả kiểm tra, thanh tra có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức. Có biện pháp mạnh tay đối với cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực sai phạm về chuyên môn. Song song đó, cụ thể hóa và tăng cường kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở và trong các lĩnh vực, nhất là việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2025. Để đạt mục tiêu “Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh cũng đã xác định nhiều giải pháp quan trọng, trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng. Tin tưởng rằng, với những quyết sách đúng đắn của Đảng bộ tỉnh, cùng tinh thần trách nhiệm chính trị của ngành Thanh tra và các cấp, các ngành sẽ góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong chặng đường mới. □

Giải báo chí Búa liềm vàng:

Một trong những kênh quan trọng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng

K.H

Gải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) là một trong những giải báo chí có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng, những năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai và đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, trong 2 năm 2019 và 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức vòng sơ khảo trao giải cấp tỉnh nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ phóng viên, biên tập viên có thêm nhiều tác phẩm báo chí chất lượng về công tác xây dựng Đảng, đồng thời qua đó chọn những tác phẩm xuất sắc tham gia Giải toàn quốc.

Những năm gần đây, hoạt động thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng được các cơ quan báo chí địa phương tập trung khai thác trên nhiều góc độ. Riêng các tác giả tham gia Giải Búa liềm vàng đã có sự tìm tòi, phản ánh sát tình hình công tác xây dựng Đảng của tỉnh, nhất là công tác đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phát hiện, tôn vinh, cổ vũ kịp thời gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Vòng sơ khảo cấp tỉnh Giải báo chí về xây dựng Đảng được thực hiện chặt chẽ, đi vào nề nếp bằng việc thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng Xét chọn và Tổ Thư ký. Bên cạnh đó là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp triển khai, chỉ đạo của các đơn vị liên quan. Cơ quan thường trực Giải (Hội Nhà báo tỉnh) phát huy tốt vai trò tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hưởng ứng Giải; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc phóng viên, hội viên tích cực viết bài tham gia. Trong năm 2019, có tổng số 43 tác phẩm thuộc 5 thể loại (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí) tham gia, Hội đồng Xét chọn đã chọn 23 tác phẩm để Ban Tổ chức trao giải cấp tỉnh và 21 tác phẩm tham gia Giải cấp Trung ương. Năm 2020, có tổng số 66 tác phẩm tham gia, Ban Tổ chức đã chọn 23 tác phẩm trao giải cấp tỉnh và 21 tác phẩm tham gia Giải cấp Trung ương. So với khi chưa tổ chức vòng sơ khảo cấp tỉnh, năm 2017 chỉ có 34 tác phẩm và năm 2018 có 37 tác phẩm tham gia Giải.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, nội dung các tác phẩm tham gia Giải bám sát các vấn đề thời sự, nhất là các vấn đề đang được dư luận quan tâm, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực như: công tác lãnh đạo của Đảng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; kết quả thực hiện chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; cổ vũ, tuyên truyền kết quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Nhiều bài viết đề cập đến những nét mới trong phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hình thức thể hiện các tác phẩm có sự đầu tư bài bản, công phu hơn so với các năm trước. Những tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng đã để lại dấu ấn như: *“Đảng viên nêu gương, Nhân dân tin tưởng”* (báo in - năm 2019), *“Vi dân phục vụ”* (phát thanh - năm 2019), *“Đảng viên và vấn đề sử dụng facebook hiện nay”* (truyền hình - năm 2019), *“Tối ưu hóa công tác tuyên truyền, vận động”* (báo in - năm 2020), *“Người cán bộ ‘nặng nợ’ với nông dân”* (phát thanh - năm 2020), *“Cuộc chiến của nhà báo trong thời đại mới”* (truyền hình - năm 2020)...

Đạt được kết quả đó là do có sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm vào

cuộc, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh. Các cơ quan báo chí đã chủ động đăng, phát Thẻ lệ Giải trên các ấn phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình của đơn vị; động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên tích cực sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và tham gia Giải.

Qua việc tham gia Giải Búa liềm vàng, các cơ quan báo chí đã phát huy hơn vai trò quan trọng của mình là tiếng nói của Đảng, diễn đàn tin cậy của Nhân dân, và là vũ khí sắc bén chống lại các thông tin sai trái của các thế lực thù địch. Những tác phẩm báo chí này đã góp phần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về đề tài xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt cũng như kết quả, hiệu ứng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, tạo động lực, khí thế mới trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Thành công của Giải không chỉ thể hiện ở chỗ có nhiều nhà báo tham gia Giải mà các tác giả, nhóm tác giả đã đầu tư suy nghĩ nghiêm túc các chủ đề, tự học tập bồi dưỡng thêm kiến thức về công tác xây dựng Đảng để sáng tạo những tác phẩm có chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của độc giả về những vấn đề xã hội quan tâm. Nhiều vấn đề mới, cách làm hay ở địa phương trong công tác xây dựng Đảng đã được đề cập để tham khảo, nhân rộng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Giải Búa liềm vàng cũng còn

một số hạn chế. Mặc dù số lượng tác phẩm tham gia nhiều hơn so với các năm trước nhưng chưa có nhiều tác phẩm xuất sắc, mang tính phát hiện, nêu được vấn đề mới, nổi bật trong đời sống xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, chưa có những minh chứng thực tiễn sinh động ở cơ sở; phần lớn tác phẩm chỉ mới dừng ở mức độ phản ánh sự kiện, nêu vấn đề mà chưa khai thác được những khía cạnh của vấn đề, thiếu tính gợi mở, dự báo...

Mặc dù còn những hạn chế nhất định, song việc tổ chức vòng sơ khảo cấp tỉnh thật sự tạo được không khí tham gia sôi nổi, hào hứng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, góp phần sáng tạo và cống hiến nhiều tác phẩm bổ ích về công tác xây dựng Đảng. Qua 4 năm triển khai tham gia Giải Búa liềm vàng nói chung, trong đó có 2 năm tổ chức vòng sơ khảo cấp tỉnh nói riêng, chất lượng công tác tuyên truyền về đề tài xây dựng Đảng ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Vấn đề công tác xây dựng Đảng là đề tài lớn, khó, khô và nhay cảm, đòi hỏi người làm báo phải am hiểu sâu sắc các nguyên tắc hoạt động của Đảng, tường tận những vấn đề phức tạp đang đặt ra; đồng thời ngòi bút phải sắc, cái tâm phải sáng, nhưng hy vọng trong thời gian tới, các tác giả tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cách thể hiện và đặc biệt là khai thác đề tài phong phú, đa dạng để chất lượng tác phẩm ngày càng tốt hơn, góp phần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa về công tác xây dựng Đảng. □

Sóc Trăng chào năm mới

*Xuân Tân Sửu một niềm tin mới
Sóc Trăng ta hướng tới tương lai
Tiếp tục sát cánh kề vai
Nhân dân, Đảng bộ chặt tay đồng lòng.*

*Năm cũ đi màu hồng khởi sắc
Bao khó khăn khắc phục qua dần
Đẩy lùi dịch bệnh trong dân
Hạn, mặn xâm nhập cũng dần đi qua.*

*Kinh tế tỉnh vượt qua gian khó
Tạo điểm sáng lan toả đồng bào
Tốc độ tăng trưởng tự hào
Người dân phấn khởi một màu tươi xanh.*

*Vững an ninh đồng hành phát triển
Xây dựng Đảng tiến bộ thêm nhiều
Nhân dân tiếp tục tin yêu
Niềm tin vào Đảng tình yêu chặt bền.*

*Đại hội Đảng xây nền đi tới
Đã thành công phơi phơi tỉnh nhà
Thi đua yêu nước trong ta
Khơi dậy khí thế tiếp đà bay cao.*

*Một năm mới đón chào phía trước
Không khí xuân rộn bước nẻo đường
Tân Sửu năm đầu chặng đường
Năm năm kế hoạch quê hương đẹp giàu.*

*Mừng Đảng ta đầu tàu dẫn dắt
Mừng Xuân mới trên đất nước ta
Sóc Trăng tiếp tục đi qua
Gặt hái thành tựu tỉnh nhà vươn lên.*

NGUYỄN VĂN CẢNH

Nỗ lực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

AN DAO

Không ngừng nỗ lực kiên trì thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, điểm số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh tăng liên tiếp trong 5 năm trở lại đây và tình hình thu hút đầu tư có bước khởi sắc rõ nét. Tuy nhiên, thực tế xếp hạng cũng cho thấy, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh vẫn chậm hơn so với các tỉnh, thành phố khác. Vì vậy, để cải thiện chỉ số PCI, tỉnh đã đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để tập trung thực hiện, sớm đạt mục tiêu nâng cao cạnh tranh cấp tỉnh, để Sóc Trăng sớm trở thành điểm đến hấp dẫn cho đầu tư kinh doanh.

***Cải thiện nhưng còn chậm**

Nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân, tạo động lực đổi mới nền kinh tế của tỉnh, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 20-Ctr/TU ngày 31/7/2017 về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; UBND ban hành và

triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong 5 năm qua, các sở, ban, ngành và các địa phương đã nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính theo hướng “một cửa”, “một cửa điện tử”, tạo thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư triển khai dự án; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo hướng chuyển dần từ “cơ chế xin cho” sang “cơ chế phục vụ” doanh nghiệp. Cùng với đó, trong

xúc tiến đầu tư, tỉnh chủ động tiếp cận các nhà đầu tư để vận động đầu tư, có phân công đơn vị đầu mối theo dõi công tác thu hút và hỗ trợ đầu tư đối với từng dự án trọng điểm; lồng ghép các nguồn vốn cho thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp. Mặt khác, tỉnh cũng tăng cường cung cấp thông tin; định kỳ tổ chức họp mặt, đối thoại doanh nghiệp để lắng nghe phản ánh, kiến nghị và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và trong thực hiện các thủ tục hành chính. Đặc biệt, trong năm 2018 tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Phát động khởi nghiệp; đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong năm 2019 đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, người dân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và sự nỗ lực từ các cấp, các ngành trong tỉnh đã mang lại cho Sóc Trăng những điểm sáng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Qua từng năm, việc tiếp cận thông tin của tỉnh đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp ngày càng minh bạch hơn, môi trường kinh doanh bình đẳng hơn, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp được cải thiện, chính quyền tỉnh được đánh giá năng động, sáng tạo... Những đổi thay quan trọng này đã làm cho điểm số PCI của tỉnh tăng liên tiếp từ năm 2015, tình hình thu hút đầu tư chuyển biến tích cực; nhiều nhà đầu tư lớn, tiềm năng

đến tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh. Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư, trong 5 năm 2015-2020, tỉnh đã tiếp xúc và cung cấp thông tin, giới thiệu cơ hội đầu tư cho 635 nhà đầu tư; qua đó đã chấp thuận chủ trương đầu tư 141 dự án (tăng 50 dự án so với nhiệm kỳ trước) với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 77.639 tỷ đồng (tăng 2,9 lần). Theo đó có nhiều dự án quy mô lớn, có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đang triển khai và đi vào hoạt động như: Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, kết hợp nhà ở thương mại (Vincom); Dự án Tàu cao tốc Trần Đề - Côn Đảo; Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng; Dự án Khu Văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên... Đặc biệt, trong năm 2020 có 7 dự án điện gió trong tổng số 20 dự án điện gió đầu tư tại Sóc Trăng được khởi công; Thủ tướng Chính phủ cũng đã chấp thuận chủ trương cho Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Trần Đề với quy mô 160ha và tổng vốn đầu tư 1.230 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng khá nhanh về số lượng, có 1.850 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 41% so với nhiệm kỳ trước), đến cuối năm 2020 tổng số đang hoạt động là khoảng 3.200 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký khoảng 39.000 tỷ đồng.

Sau nhiều năm nỗ lực kiên trì thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, những kết quả mà Sóc Trăng đạt được trong thu hút đầu tư, cải thiện môi trường

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là điều đáng trân trọng. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng mục tiêu đổi mới kinh tế. Kết quả xếp hạng cho thấy, điểm số PCI của tỉnh có cải thiện nhưng chậm hơn các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, thể hiện qua việc giảm vị trí xếp hạng liên tục qua các năm. Nếu như năm 2015, PCI của tỉnh đạt 59,04 điểm và xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố, thì đến năm 2019, PCI của tỉnh tăng lên đạt 63,7 điểm nhưng xếp thứ 53/63. Trên cơ sở kết quả khảo sát cảm nhận của doanh nghiệp cho thấy, Sóc Trăng vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định trong quá trình thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo cảm nhận của doanh nghiệp, công tác cải cách thủ tục hành chính mặc dù đã được thực hiện tốt nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư; một bộ phận cán bộ, công chức vẫn chưa đạt yêu cầu trong phục vụ doanh nghiệp và nhà đầu tư; hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại tuy được cải thiện nhưng chất lượng các dịch vụ hỗ trợ tại tỉnh chưa đạt chất lượng, chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Ngoài ra, công tác đào tạo nghề tại tỉnh chưa đảm bảo chất lượng, các ngành nghề đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; việc giữ gìn an ninh trật tự của tỉnh còn chưa đảm bảo, tỷ lệ doanh nghiệp bị mất trộm tài sản tăng...

***Phấn đấu cải thiện**

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra nhiệm vụ, giải pháp thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là: “Triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chú trọng cải thiện dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, gia nhập thị trường... Hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai các công trình, dự án. Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đầu tư, chính sách khuyến khích đầu tư, để nhiều nhà đầu tư, nhất là các tập đoàn lớn, có tiềm lực kinh tế, quản trị, công nghệ tiên tiến đến đầu tư phát triển trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch...”. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở phát huy các chỉ số PCI thực hiện tốt, UBND tỉnh đã triển khai Kế hoạch cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022. Theo đó, UBND tỉnh xác định 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt.

Trong đó, tại nhiệm vụ đầu tiên là tích cực xây dựng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu cần chủ động, tăng cường tính minh bạch, công khai, bình đẳng về thông tin, thủ tục hành chính, các chủ trương, chính sách, thủ tục đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; đặc biệt,

áp dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Hỗ trợ về thông tin, môi trường pháp lý kinh doanh, tư vấn doanh nghiệp. Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm để tạo cơ hội giao lưu cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đầu tư đúng mức, tập trung vào trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích đầu tư tư nhân tham gia đào tạo nghề nghiệp, phục vụ cho nhu cầu doanh nghiệp. Nâng cao vai trò đại diện và hỗ trợ doanh nghiệp của Hiệp hội Doanh nghiệp. Đồng hành cùng doanh nghiệp, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và UBND cấp huyện; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, yếu kém trong việc trong việc phục vụ Nhân dân. Về nhiệm vụ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư của Trung ương và tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu cần thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, tập trung vào các chính sách hỗ trợ tập huấn, đào tạo, áp dụng công nghệ trong doanh nghiệp; xúc tiến thương mại, du lịch, cải tiến công tác truyền thông, thực hiện hiệu quả chương trình ươm tạo khởi nghiệp và chương trình tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện tốt cơ chế, chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Với nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ thực thi

công vụ, UBND tỉnh đưa ra giải pháp là thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức về trình độ, nhận thức và kỹ năng để đáp ứng nhu cầu công việc. Đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp có hành vi giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định, kéo dài thời gian, gây phiền hà, những nhiễu đối với Nhân dân và doanh nghiệp.

Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII xác định: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế... Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô, chất lượng và tỉ trọng đóng góp trong GDP”. Tại Sóc Trăng, những kết quả đạt được trong công tác cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh chính là sự thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi quan điểm chỉ đạo của Đảng. Với tinh thần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, cùng những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp sát hợp đã đề ra, chúng ta có quyền tin tưởng rằng, với tinh thần kiên trì nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Sóc Trăng sẽ sớm tạo dựng được một môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới. Qua đó, tạo động lực để “đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững” như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. □

Tấm gương “Thanh niên sống đẹp”

THANH HIÊN



Đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 của ngành Thanh tra tỉnh và luôn xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh - Châu Trần Quỳnh Trang đã vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương, trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2020.

***Lan tỏa yêu thương**

Năm 2019, Câu lạc bộ (CLB) “Chia sẻ yêu thương” của Chi đoàn Thanh tra tỉnh ra đời. Ngay trong năm đầu hoạt động, CLB đã đến 25 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh để trao tặng trên 300 phần quà, 2.500 quyển tập, trên 3.000 bộ quần áo cũ, bánh kẹo và gấu bông miễn phí cho trẻ em, học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Ngoài ra, CLB còn phối hợp với các nhóm và cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hai chương trình hướng đến cộng đồng là “Xuân tình nguyện” và “Đông ấm cho em”, cùng hoạt động “Tết đoàn viên”...

Không mấy ai biết rằng, CLB “Chia sẻ yêu thương” đã ra đời từ sự quan tâm, tình yêu thương của nữ Bí thư Chi đoàn chưa đầy 30 tuổi Châu Trần Quỳnh Trang. Nữ nụ cười tươi tắn, Châu Trần Quỳnh Trang chia sẻ: “Là người dân tộc Khmer, do lớn lên ở vùng nông thôn nên phần nào giúp em thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của bà con xung quanh, nhất là những hoàn cảnh, mảnh đời bất hạnh. Qua nhiều lần trăn trở, em đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất cùng cấp ủy và Đoàn cấp trên thành lập CLB “Chia sẻ yêu thương” với mong muốn sự quan tâm, tình cảm yêu thương của các bạn đoàn viên, thanh niên được lan tỏa đến mọi người”.

Cũng chính từ mong muốn sẻ chia yêu thương ấy, nên ngay sau khi thành lập, CLB đã bắt tay thực hiện nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Tiếp nối những việc đã làm được trong năm đầu hoạt động, trong những tháng đầu năm 2020, với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới cũng như trong nước, các cấp, các ngành đã và đang thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh, CLB vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí, vật lực để phát miễn phí khẩu trang cho người dân. Theo đó, các thành viên trong CLB đã phát hơn 8.000 khẩu trang y tế, hơn 1.500 tờ rơi tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh và 500 chai nước rửa tay kháng khuẩn, 150 nước muối súc miệng... cho người dân trong tỉnh; với tổng kinh phí qua 5 đợt thực hiện hơn 50 triệu đồng. Hoạt động này đã góp phần tích cực giúp nâng cao nhận thức của người dân về cách phòng, chống dịch bệnh và cơ bản biết cách ứng phó khi dịch bệnh xảy ra.

Cũng trong đợt bùng phát dịch Covid-19 với số người mắc bệnh ngày một tăng cao, bản thân Quỳnh Trang đã tìm tòi, học hỏi cách làm mũ chống giọt bắn trên các trang mạng xã hội, đồng thời đề xuất với Nhóm Nguyễn Viết Xuân thuộc Đoàn Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện nhằm để tặng cho các nhân viên, bác sĩ làm việc trong các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung. Để khắc phục khó khăn do không thể tập trung đông người, Quỳnh Trang

và các đoàn viên trong CLB đã chia công việc để thực hiện tại nhà nhằm sớm hoàn thành đúng tiến độ. Sau nhiều nỗ lực, CLB đã trao 2 đợt với tổng cộng 550 chiếc mũ chống giọt bắn cho Quân khu 9, Công an tỉnh và các cơ sở y tế lớn trong tỉnh, qua đó góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo dịch Covid-19 đối với những nơi có nguy cơ cao. Ngoài ra, Quỳnh Trang còn hỗ trợ nguyên vật liệu và chia sẻ phương pháp làm mũ chống giọt bắn cho các cơ sở y tế tự thực hiện. Hoạt động này được các cơ quan, đơn vị tiếp nhận đánh giá cao và ủng hộ, có hiệu ứng lan tỏa trong các cơ sở y tế.

Một hoạt động khác ghi dấu ấn của Bí thư Chi đoàn Châu Trần Quỳnh Trang là việc ra đời mô hình “Siêu thị yêu thương”. Khi biết được nhiều người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng nặng nề trong tình hình dịch Covid-19, Quỳnh Trang mạnh dạn phát động thực hiện mô hình “Siêu thị yêu thương” đầu tiên tại tỉnh Sóc Trăng, với hình thức phát phiếu mua hàng miễn phí trị giá 150.000 - 200.000 đ/phiếu cho bà con nghèo. “Siêu thị yêu thương” hoạt động với gần 25 mặt hàng là các nhu yếu phẩm được niêm yết giá thấp hơn so với giá thị trường, người dân được thoải mái lựa chọn các mặt hàng theo nhu cầu. Tổng kinh phí thực hiện chương trình này là hơn 60 triệu đồng, do các nhà hảo tâm và các cơ sở đoàn hỗ trợ.

Nối tiếp những hoạt động sôi nổi, thiết thực, Bí thư Chi đoàn - Châu Trần Quỳnh Trang còn phát động và thực

hiện Công trình thanh niên “Hành trình thứ 2 của lớp xe - khu vui chơi trẻ em”. Từ sự nhiệt tình, niềm say mê của Quỳnh Trang và các bạn đoàn viên, thanh niên, đã làm cho các vỏ xe, chai nhựa được tái chế, trang trí thành bập bênh, xích đu, vườn hoa,... Với nhiều màu sắc khác nhau đã tạo nên khu vui chơi bổ ích cho các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, Quỳnh Trang còn đề xuất thực hiện mô hình Gian hàng xanh “Đổi chai nhựa - nhận quà xinh”, đồng thời kết hợp với tuyên truyền về rác thải nhựa. Khi tham gia hoạt động, các em học sinh được đổi những chai nhựa lấy quà là dụng cụ học tập.

***Tích cực học tập, rèn luyện**

Ngoài các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, trong công tác chuyên môn, Quỳnh Trang luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Là một Thanh tra viên, Quỳnh Trang luôn thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, phát hiện nhiều sai phạm khi tham gia các đoàn thanh tra. Ngoài ra, cô còn luôn tìm tòi, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ, đại học văn bằng 2 và hiện tại đang theo học lớp Cao học Luật. Trong năm 2019, tham gia Đoàn Thanh tra diện rộng do Thanh tra Chính phủ giao, Quỳnh Trang được Chánh Thanh tra tỉnh khen thưởng đột xuất do có thành tích xuất sắc tham gia Đoàn thanh tra. Gần

đây, tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Thanh tra tỉnh, Quỳnh Trang được khen thưởng có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 của ngành.

Vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm 25 tuổi, Quỳnh Trang đã luôn nhận được sự quan tâm chăm bồi và cả sự dìu dắt, hướng dẫn của các anh chị đồng nghiệp trong mọi nhiệm vụ. Trò chuyện với chúng tôi, Quỳnh Trang chân tình chia sẻ: “Từ khi quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân em luôn ý thức rằng, mình cần phải nỗ lực rất nhiều để xứng đáng là một cán bộ, đảng viên; học và làm theo Bác là phải từ những điều thiết thực nhất. Vì vậy, em luôn trau dồi, học hỏi từng ngày để dần hoàn thiện bản thân, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, thông qua các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, em mong muốn kêu gọi mọi người, nhất là các bạn đoàn viên, thanh niên cùng chung tay giúp đỡ, sẻ chia cùng những hoàn cảnh không may mắn, để cuộc sống này không có ai bị bỏ lại phía sau...”

Tin rằng, với sức trẻ, sự nhiệt huyết và một tấm lòng biết chia sẻ yêu thương, Châu Trần Quỳnh Trang sẽ còn làm thêm được nhiều điều có ích cho cộng đồng xã hội. Và cũng hy vọng rằng, người nữ Bí thư trẻ tuổi sẽ luôn mãi là một bông hoa đẹp, luôn khoe sắc trong vườn hoa thanh niên tỉnh nhà. □

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Xuyên chung sức xây dựng Nông thôn mới

LƯU HỒNG TÀI

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều cách thức phù hợp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) huyện Mỹ Xuyên đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc huy động sức người, nguồn vốn xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới. Nhờ sự chung sức đó, huyện Mỹ Xuyên đã được Trung ương công nhận Huyện Nông thôn mới vào năm 2020.

Xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, trong đó chú trọng nêu gương sáng, mô hình hay, những việc làm cụ thể, thiết thực để người dân hưởng ứng.

Mặt trận các cấp trong huyện đã chủ động, phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường công tác vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới với các công trình, phần việc cụ thể như: Duy trì mô hình “Thắp sáng đường quê”, đóng góp tiền điện thắp sáng, chăm sóc cây Hoàng Yến trên tuyến Quốc lộ, xây mới 1 cầu giao thông nông thôn, làm mới 2 tuyến đường giao thông nông thôn dài 3.330m. Ngoài ra, Mặt trận các cấp đã vận động người dân hiến 5.000m² đất, nâng cấp 20

tuyến đường đal, đóng góp 8.359 ngày công lao động, phát quang các tuyến đường, lắp thêm 470 bóng đèn thắp sáng đường giao thông, trồng hoa, vệ sinh xung quanh nhà ở, làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa sạch đẹp,... với tổng số tiền tương đương trên 2,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MTTQ huyện cũng đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức 1 lớp tập huấn đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Ngọc Đông; phối hợp với UBND huyện triển khai và hướng dẫn các địa phương trong huyện, các tổ chức thành viên và ngành có liên quan bảo quản và duy trì 10 “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” tại các xã với chiều dài 12.450m.

Để nâng cao chất lượng đời sống người dân, MTTQ huyện vận động Nhân dân tham gia thực hiện các tiêu

chí về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường. Hàng năm, hướng dẫn các khu dân cư tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực nâng cao chất lượng, giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Đồng thời, hướng dẫn và duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình chỉ đạo điểm của tỉnh, huyện như: “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường” ở ấp điểm chỉ đạo của tỉnh là Phnôcambốt (xã Tham Đôn) và ấp Hòa Trực (xã Hòa Tú) - là điểm chỉ đạo của huyện về thực hiện mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”. MTTQ huyện phối hợp với UBND huyện tiếp tục thực hiện phong trào “Ngày lao động xã hội chủ nghĩa” tổ chức vào các ngày chủ nhật hàng tuần cho cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên các xã, thị trấn tiến hành phát quang, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo cảnh quang môi trường Sáng - xanh - sạch - đẹp. Duy trì và thực hiện tốt mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào phòng, chống tội phạm, qua đó góp phần làm giảm tội phạm cho 2 ấp Đại Nghĩa Thắng và Tâm Phước xã Đại Tâm, xã Thạnh Phú, Thạnh Quới, mô hình “ba không”. Ngoài ra, các mô hình “Bóng đèn thấp sáng”, mô hình Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại xã Ngọc Tố, mô hình “Ba không, bốn giữ” tại xã Hòa Tú 1, mô hình “Tiếng kèng an ninh” tại xã Hòa Tú 1 đã góp phần cảnh báo tội phạm và giữ an ninh trên địa bàn xã. Thời gian qua, MTTQ huyện còn phối hợp với Công an huyện triển khai công tác chuyển hóa

địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện với điểm được lựa chọn chuyển hóa là thị trấn Mỹ Xuyên; tổ chức cho 4.680 hộ dân đăng ký cam kết phòng chống tội phạm, tệ nạn. Hiện toàn huyện có 22 mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc; có 46/103 khu dân cư xây dựng 68 “Cổng nhân dân tự quản”; 621 Tổ an ninh nhân dân với 1.664 thành viên; có 33 hòm thư, đường dây nóng tố giác tội phạm với 93 người được cảm hóa giáo dục. MTTQ huyện cũng đã thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp như: Chương trình mục tiêu quốc gia về “Phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người”; các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Chia sẻ kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Xuyên Ngô Văn Cơ, cho biết: “Muốn thực hiện thành công bất kỳ việc gì ở địa phương, nhất là xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền phải đi trước, cán bộ đảng viên phải thể hiện rõ vai trò nêu gương. Đây là bài học kinh nghiệm từ thực tiễn. Thành công trong xây dựng nông thôn mới chính là nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh xã hội hóa, trong đó phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở. Mọi công việc làm đúng với tinh thần Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Các hoạt động đều do Nhân dân làm chủ và trực tiếp tham gia”. □

Hướng thoát nghèo bền vững từ một mô hình hợp tác sản xuất

QUÁCH TẤN THUẦN

Thới An Hội là xã của huyện Kế Sách và có đông đồng bào Khmer sinh sống. Với nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, song nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước nên tình hình kinh tế, xã hội tại đây ngày càng phát triển. Đáng chú ý, nhiều mô hình sản xuất mới, hiệu quả đã ra đời, góp phần giúp người dân cải thiện thu nhập, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống.

Đến ấp An Nhơn và An Hòa của xã Thới An Hội vào những ngày cuối năm, khi mà cả đất trời đang chuyển mình vào Xuân mới 2021, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc nơi đây cũng khoác lên mình một tấm áo mới. Nhiều căn nhà khang trang mọc lên san sát; đường sá đã được trải nhựa, thảm bê tông đến tất cả các xóm ấp. Những ngôi trường từ Mẫu giáo đến Trung học cơ sở được Nhà nước đầu tư xây dựng hiện đại, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu học tập của con em trong xã. Ở đây cũng đã hình thành nhiều mô hình làm ăn tập thể hiệu quả, giúp các hộ khó khăn có thu nhập ổn định, thoát nghèo và vươn lên khá giả. Trong đó, tiêu biểu là Hợp tác xã (HTX) Sản xuất rau an toàn ấp An Nhơn.

Thành lập từ cuối năm 2018, HTX Sản xuất rau an toàn ấp An Nhơn hiện có 16 hộ dân tham gia hợp tác sản xuất với tổng diện tích 2,8ha. Mô hình làm ăn tập thể này được manh nha từ năm 2017, do Tổ chức Bánh mì cho

thế giới và Tổ chức ActionAid Việt Nam đồng tài trợ. Ấp An Nhơn được chọn thực hiện mô hình thí điểm trồng rau an toàn trong nhà lưới, với 4 hộ được chọn tham gia trên tổng diện tích 0,24 ha. Tất cả chi phí sản xuất đều được dự án tài trợ. Hội Phụ nữ và Hội Nông dân xã tham gia quản lý và hướng dẫn kỹ thuật. Giám đốc HTX Sản xuất rau an toàn ấp An Nhơn - anh Đào Hùng Dũng chia sẻ: “Buổi đầu bắt tay vào làm ăn tập thể vô cùng khó khăn. Do thói quen sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu nên nhiều hộ không mấy quan tâm đến dự án. Cùng với đó, việc làm quen với mô hình sản xuất mới, hiện đại đối với người nông dân buổi đầu cũng còn nhiều bỡ ngỡ”. Anh Đào Hùng Dũng chia sẻ thêm, với quyết tâm thay đổi tập quán sản xuất cũ, thay đổi cuộc sống, anh đã kiên trì thuyết phục các hộ dân còn lại bám trụ với dự án. Và kết quả vụ thu hoạch đầu tiên đã vượt ngoài mong đợi của Ban quản lý Dự án cũng như các hộ tham gia sản xuất. So với hình thức sản xuất

cũ trước đây, mô hình sản xuất rau an toàn cho sản lượng rau thu hoạch cao gấp 1,2 lần và giá bán cũng vượt trội.

Nhu cầu rau sạch của thị trường ngày càng lớn, trong khi diện tích đất trồng và sản lượng rau thu hoạch có giới hạn. Từ thực tế đó, cùng với việc nhận thấy lợi ích của mô hình, được anh Đào Hùng Dũng vận động, nhiều hộ dân trong ấp đã nhiệt tình tham gia. Đó cũng là cơ sở để HTX Sản xuất rau an toàn ấp An Nhơn ra đời. Thời gian đầu mới thành lập, các thành viên hầu hết đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, không nhiều đất đai và thiếu vốn để đầu tư làm nhà lưới. Khắc phục khó khăn này, anh Đào Hùng Dũng đã chủ động liên hệ với Hội Nông dân, ngành Nông nghiệp huyện và các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh hỗ trợ thực hiện mô hình trồng rau an toàn bên ngoài nhà lưới. Mặc dù gặp nhiều bất lợi so với mô hình trồng rau trong nhà lưới, nhưng nhờ thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng rau an toàn nên các thành viên HTX đã sớm đạt được hiệu quả sản xuất. Giám đốc HTX Đào Hùng Dũng cho biết, khi tham gia HTX, các hộ thành viên được sản xuất thuận lợi do không phải lo về vốn và kỹ thuật sản xuất. Bởi HTX đã đứng ra tìm đầu mối cung cấp vật tư nông nghiệp, hạt giống có uy tín, đặc biệt đầu ra sản phẩm luôn được đảm bảo. Song song đó, yếu tố an toàn trong sản xuất luôn được HTX đặt lên hàng đầu; tất cả các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất phải nằm trong danh mục cho phép của Nhà nước, ưu tiên sử dụng các chế phẩm sinh học và các sản phẩm phân bón hữu cơ an toàn với môi trường sống. Ngoài ra, rau củ trước khi

thu hoạch phải đảm bảo đúng thời gian cách ly theo hướng dẫn và phải được xử lý qua hệ thống nước sạch trước khi đến tay người tiêu dùng.

Để đa dạng hóa sản phẩm, không phải chịu cảnh “được mùa, mất giá” cũng như đảm bảo lợi ích công bằng cho tất cả các thành viên, nên HTX chọn lựa khách hàng khá đa dạng, từ bếp ăn tại các trường học trong huyện đến các cửa hàng cung cấp rau sạch. Đặc biệt, HTX đã ký hợp đồng dài hạn cung cấp bí non đạt tiêu chuẩn OCOP với Công ty Cổ phần Công nghệ Hatech Sóc Trăng. Nhờ vậy mà HTX luôn đảm bảo hài hòa giữa cung và cầu, đảm bảo tiêu thụ hết sản phẩm, giúp các hộ thành viên có thu nhập ổn định và ngày càng phát triển.

Hiện tại, HTX Sản xuất rau an toàn ấp An Nhơn đang tất bật chuẩn bị cho vụ rau màu phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu. Mặc dù công việc vất vả, nhưng trên gương mặt các thành viên đều không giấu được niềm phấn khởi và sự tin tưởng về một vụ mùa thắng lợi. Anh Đào Hùng Dũng, người thuyền trưởng của HTX, phấn khởi: “HTX của mình đã được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Hy vọng đây sẽ là động lực để các thành viên thi đua sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ người tiêu dùng khắp cả nước”.

Một mùa Xuân nữa lại về. Mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, mừng tỉnh nhà đạt thêm nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển. Dù không quá lớn lao, song HTX Sản xuất rau an toàn ấp An Nhơn tự hào vì đã đóng góp một phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Kế Sách nói riêng và tỉnh Sóc Trăng nói chung. □

Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021

THIÊN HẢI

Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đã tập trung thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước để đảm bảo hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2020, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xác định công tác thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng, từ thực tế của tình hình địa phương, Cục Thuế tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021.

Trong năm qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách nhà nước của tỉnh. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong sản xuất, kinh doanh đã tạo thuận lợi cho việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh. Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2020 là khoảng 3.770 tỷ đồng, vượt 3,9% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

Trong bối cảnh kinh tế của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì kết quả thu ngân sách như trên là điều rất tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

của tỉnh. Đối với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, Trung ương giao tỉnh Sóc Trăng tổng thu nội địa là 3.661,8 tỷ đồng; trong đó, tổng dự toán thu nội địa (trừ thu tiền sử dụng đất và số vốn kiến thiết) là 2.161,8 tỷ đồng, tăng 7% so với kết quả thu của năm 2020. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng - Phạm Chí Đô cho biết: “Dự báo trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh chưa có những năng lực mới phát sinh nguồn thu lớn đóng góp cho ngân sách. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 dự báo vẫn chưa có thời điểm kết thúc sẽ tiếp tục tác động làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm mức tiêu dùng của xã hội, từ đó ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021. Tuy nhiên, ngành Thuế sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021, Cục Thuế tỉnh đã đề ra những giải pháp trọng tâm. Trong đó, Cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính thuế, trong đó lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ - lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm mục tiêu phấn đấu. Đồng thời, tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính để kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế. Theo đồng chí Phạm Chí Đô, Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các sở, ngành và địa phương để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh triển khai chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp mời gọi và hỗ trợ tốt cho các doanh nghiệp có dự án đầu tư vào những ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ mang lại giá trị gia tăng, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Ngoài những giải pháp trên, Cục Thuế tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, đa dạng các hình thức tuyên truyền với mục tiêu không để doanh nghiệp gặp khó khăn, trở ngại trong thực hiện chính sách thuế. Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2021, ngành thuế đã triển khai các nội dung mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các Nghị định của Chính

phủ quy định, hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế để đưa các chính sách thuế sửa đổi, bổ sung đi vào cuộc sống; đồng thời, sẽ tổ chức đối thoại doanh nghiệp theo quy chế để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện chính sách thuế. Một giải pháp quan trọng khác là ngành thuế sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý kê khai thuế đối với người nộp thuế, đảm bảo 100% các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều được đưa vào diện quản lý và kê khai thuế theo quy định; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tránh trùng lặp. Cùng với đó, Cục Thuế sẽ phối hợp với Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người nộp thuế trên tinh thần chia sẻ, ghi nhận những khó khăn nhưng cũng giải thích và động viên người nộp thuế thấu hiểu để thực hiện đúng pháp luật thuế đối với ngân sách nhà nước.

Với những giải pháp cụ thể, phù hợp, cùng tinh thần quyết tâm cao của toàn ngành, sự hỗ trợ của các ngành, các cấp và sự hành động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế, tin tưởng rằng ngành Thuế tỉnh sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong năm 2021. □

Những kết quả đạt được trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đoàn thể quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đối với công tác PBGDPL, từ đó công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, PBGDPL ngày càng được thực hiện tốt ngay từ đầu; trách nhiệm được nâng lên thông qua việc ký kết các chương trình phối hợp, bám sát nhiệm vụ, quyền hạn được giao; triển khai kịp thời các nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục đáp ứng yêu cầu chính trị tại địa phương.

Trong năm 2020, Sở Tư pháp đã tổ chức 59 hội nghị tập huấn nghiệp vụ và PBGDPL cho các đối tượng là lãnh đạo các sở, ngành và báo cáo viên pháp luật tỉnh, công chức Tư pháp - hộ tịch, đoàn thể cơ sở, trưởng ban nhân dân khóm, ấp, lực lượng làm công tác hòa giải ở cơ sở; cán bộ, công chức, nhân dân tại một số địa bàn trọng điểm về vi

phạm pháp luật về các nội dung pháp luật có liên quan với trên 7.596 lượt đại biểu tham dự. Ngoài ra, phối hợp với cơ quan truyền thông tỉnh mở chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” mỗi tháng. Trong năm qua, đã tuyên truyền về nhiều luật, nghị định quan trọng... có trên 390.000 lượt người xem và nghe; đồng thời, tổ chức in ấn 2.200 cuốn đề cương giới thiệu luật và mua cấp phát miễn phí trên 2.200 cuốn luật các loại cho các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sở Tư pháp hỗ trợ các địa phương tổ chức 22 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải. Hiện nay toàn tỉnh có 784 tổ hòa giải với 4.214 hòa giải viên, tổng số vụ tiếp nhận hòa giải là 3.127 vụ, đưa ra hòa giải thành là 2.631 vụ, đạt tỷ lệ 84,1%, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Đối với công tác triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh được gắn

kết chặt chẽ với Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới với nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Từ đó, kết quả xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tăng theo từng năm. Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù được quan tâm, tăng cường. Sở Tư pháp tổ chức 39 hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường, thị trấn cho cán bộ, công chức và nhân dân với trên 5.430 đại biểu tham dự.

Việc triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 28-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”, ngày 19-7-2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp là cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xây dựng trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh. Ngày 14-9-2020, trang thông tin điện tử PBGDPL chính thức đi vào hoạt động với địa chỉ truy cập: www.pbgdpl.soctrang.gov.vn. Hoạt động của trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh đã cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Từ đó đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của

cán bộ và Nhân dân.

Đồng chí Phạm Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết: Năm 2021, tiếp tục triển khai thi hành hiệu quả Luật PBGDPL, Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các đề án, kế hoạch về PBGDPL đã được ban hành. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” và triển khai thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”. Ngoài ra, sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật cho Lãnh đạo các sở, ngành, thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL, UBND cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 21-6-2017 của UBND tỉnh quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20-6-2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực như giao thông, đất đai, phòng chống tham nhũng, dân sự, hình sự. □

SỞ TƯ PHÁP